



รัฐสภาสาร

สภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติ สามัคคี วุฒิสภา

ที่ ๗ ฉบับที่ ๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๑



Legislative Institutional Repository of Thailand

ประกาศ คำสั่ง และแถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

๑๕๐

“ -- คณะปฏิวัติได้ประกาศยกเลิกการชุมนุมไปแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการฝ่าย
ปกครองทุกคน มิฉะนั้นแล้ว การเลิกชุมนุมนั้นก็จะได้ผลแต่
ประการใด เหมือนดังเช่นที่ได้เคยกระทำกันมาครั้งก่อน
จึงหวังว่าทุกคนคงจะให้ความร่วมมือช่วยกันปฏิบัติงานใน
เรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นไป ตามระยะเวลาที่คณะปฏิวัติได้
ประกาศไว้แล้วนั้น -- ”

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ
กล่าวในการประชุมข้าราชการฝ่ายปกครองและนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ณ หอประชุมกองทัพบก

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๑



สำนักงานอำนวยการ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๔๗๑๙๒

นายเจริญ บัณฑโร
(แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
เจ้าของและผู้ดำเนินการ

นายประเสริฐ ปัทมสุคนธ์
ผู้ช่วยผู้ดำเนินการ

นายเชอ สุวรรณภาณุ
ผู้จัดการ

นายอาสา ทรัพย์อนันต์
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา

นายชลอ เอี่ยมวัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พิมพ์ที่โรงพิมพ์รับพิมพ์ เลขที่ ๑๗ ถนนแพ่งพุทธ พระนคร

วัตถุประสงค์

- * เพื่อเผยแพร่ระบอบเสรีประชาธิปไตย เพื่อเสนอข่าวสาร วิชาการในวงงานรัฐสภา และอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

กำหนดออก

- * ทุกวันที่ ๗, ๑๔, ๒๑, และ ๒๘ ของเดือน

อัตราค่าบำรุง

๖ เดือน ๓๕ บาท หนึ่งปี ๖๐ บาท
จำหน่ายปลีกฉบับละ ๓.๕๐ บาท

การเงินและบอกรับ

ส่งล่วงหน้าในนามผู้จัดการ ที่สำนักงาน
อำนวยการ (เช็คไปรษณีย์หรือธนาคาร
ไปรษณีย์สั่งจ่าย ป.ณ. บางกระบือ)

ส่งเรื่องบำรุง

ส่งบรรณาธิการหรือผู้ช่วย
ที่สำนักงานอำนวยการ



LIRT

สารบัญ

△

	หน้า
ประมวลข่าว ในพระราชสำนัก	๕
พระราชทานเงินซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ใช้ในการรักษา และ ป้องกันอหิวาตกโรค	๑๐
บทความพิเศษ	
วาระสุดท้ายของแผ่นดินแดนไทย	๑๑
ประมวล ประกาศ คำสั่ง และแถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ ระหว่าง ๒๑ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๑	
ประกาศของคณะปฏิวัติ	
ฉบับที่ ๓๘ (ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ๕ ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัด สระบุรี เพื่อใช้สำหรับราชการทหาร)	๑๕
ฉบับที่ ๓๙ (ขยายเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินต่อไปได้อีก ๒ ปี)	๒๑
คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ	
— ให้ข้าราชการตำรวจออกจากประจำการ	๒๒



LIART

	หน้า
แถลงการณ์ กองบัญชาการคณะปฏิวัติ	
– เขมรรุกเข้ามามีคนไทย แล้วสร้างคดีขึ้นอย่างไร้มนุษยธรรม	๒๓
กองบัญชาการคณะปฏิวัติ แถลงข่าว	
– เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบหัวหน้าคณะปฏิวัติ	๒๕
– คำแปลจดหมายนายคัลเลส ถึงจอมพล สฤษดิ์ ชนระวัชร์	๒๖
– จดหมายเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาถึงหัวหน้าคณะปฏิวัติ	๒๗
กำหนดจุดพิกัดหมู่บ้านหาดเล็ก ถึงอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	๒๘
เกิดเพลิงไหม้ที่ตรอกนาคบารุง ตำบลโรงเตี๊ยมเต็ก ถนนบำรุงเมือง ท้องที่, พลับพลาไชย	๒๘
หนังสือพิมพ์ลิตซ์เสนข่าวเท็จ	๓๐
เสนาธิการทหารอากาศอเมริกันเข้าเยี่ยมหัวหน้าคณะปฏิวัติ	๓๐
การอำนวยการของข้าราชการในวันขึ้นปีใหม่	๓๑
เกิดเพลิงไหม้อีกที่ทุ่งมหาเมฆ	๓๒
พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	๓๒
ที่ปรึกษาการต่างประเทศของคณะปฏิวัติให้สัมภาษณ์	
– สหประชาชาติส่ง บารอน แบค ฟริส เป็นผู้แทนมาสังเกตการณ์ ชายแดนไทยและกัมพูชา	๓๔
– จะให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูตพม่าคอยดูแลคนไทยที่ถูกเขมรจับไป	๓๕
– เรื่องญวนลี้ภัย	๓๖
– กำลังแก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ให้รัดกุม ยิ่งขึ้น	๓๖
– คณะผู้แทนไทยที่ไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติเดินทางกลับ	๓๗
– สหประชาชาติตกลงส่งผู้แทนมาสังเกตการณ์ในราวต้นปีหน้า	๓๗



	หน้า
ผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศไป สังกัดการณที่	
เขาพระวิหาร	๓๘
– จับเขมรลักลอบเข้าเขตไทยกำลังอยู่ในระหว่างสอบสวน	๓๕
– บันไดสู่เขาพระวิหาร หันหน้ามาทางจังหวัดศรีสะเกษ แสดงว่าเดิม ก็อยู่ในดินแดนของไทย	๔๐
– มีผู้สนใจไปชมเขาพระวิหารกันมาก แต่ไปขีดเขียนลายชื่อซึ่งทำให้ เสียหาย	๔๐
ทหารเขมรยิงปืนเข้ามาในเขตแดนไทย	๔๒
กระทรวงการต่างประเทศ แกล้งข่าว	๔๒
ประมวลข่าวการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ	
ตามประกาศและคำสั่งของคณะปฏิวัติ	
ประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ	
– เรื่องตั้งสำนักงานรับคำขอ ฯ	๔๕
– กิจการองค์การเบตเตอร์และองค์การแก้ว	๔๖
– การประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์โดยสาร	๔๘
– การเพาะพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำ	๕๐
– การจำหน่ายน้ำแข็งและเครื่องดื่มในเขตพระนคร-ธนบุรี	๕๑



สลากกินแบ่ง ฯ กำลังขายดี

๒ เลี้ยว ๑๐ บาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปลี่ยนกำหนดวันออกสลากใหม่
ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๐๑ เป็นต้นไป โดยกำหนดออกรางวัลใน
วันที่ ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕ และ ๓๐ ของเดือน เริ่มแต่เวลา
๑๔.๐๐ น.

เงินรางวัลจ่ายเต็มทุกงวด

สลากจำหน่ายไม่เหลือ



เชิญเป็นสมาชิกรับหนังสือข่าวภาพประเทศไทย (THAILAND ILLUSTRATED)

ค่าบำรุงปีละ ๕๐ บาท จำหน่ายปลีกเล่มละ ๔ บาท

รับไปจำหน่ายจำนวนมากลด ๒๐ % คิดต่อได้ก็

แผนกโฆษณาของสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. ๒๔๖๔๓-๔



LIRT

บรรณาธิการเฉลย

เรื่องของฝิ่นในเมืองไทย ก่อนสมัยปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๒-๓ ปีขึ้นไป

เราจะเห็นได้ว่าฝิ่นนั้นมึนเมาทาบเข้าเขมขัน และครึกโครมอยู่เป็นอันมาก ฝิ่นได้เข้าไปคลุกเคล้าระคนกับเรื่องการเมือง และเรื่องเพิ่มพูนฐานะเศรษฐิกิจส่วนเอกชนอยู่เป็นลำดับมา ซึ่งสรุปแล้วฝิ่นในทรงกระหนมคุณอนันต์เฉพาะเอกชนหรือชนชั้นน้อย แต่มีโทษอย่างมหันต์ต่อมหาชนชั้นคนส่วนรวม คือมีโทษยิ่งต่อประเทศไทยของเราในส่วนรวม

จนกระทั่งสมัยการปฏิวัติ ครั้งนี้ เนื่องด้วยความดำริปรารถนาดีอย่างจริงใจและด้วยความเฉียบขาดของท่านหัวหน้า คณะปฏิวัติในอันที่จะ ขจัดสิ่งเลวร้าย ทงหลายทงปวง ทงมึงมึงหุดบช่อนแอบแฝงอยู่อันเป็นเครื่องถ่วงความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยให้หมัดตันไปโดยเร็ววันที่สุด คณะปฏิวัติจึงได้ประกาศเลิกการเด่ฝิ่น และเลิกการจำหน่ายขายฝิ่นในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ เป็นต้นไป ด้วยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ทำให้ประชาชนคนไทยที่รักจะเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในทุกวิถีทาง ต่างก็ซาบซึ้งอนุโมทนาสาธุการในภารกิจของคณะปฏิวัติทงนี้ด้วยบริสุทธิ์ใจ นี่เป็นผลงานการปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งในนโยบายความตั้งใจจริงอีกหลายประการของคณะปฏิวัติที่จะ ขจัดความเสื่อมโทรมเลวร้ายต่าง ๆ ให้สูญสิ้นไปจากประเทศไทย และปฏิวัติสร้างสรรคความเจริญก้าวหน้าให้บังเกิดแก่ประเทศไทย

ณ บัดนี้ ปีเก่า ๒๕๐๑ กำลังจะผ่านพ้นเราไป ในระยะทางที่ควรตั้งถาม สำหรับเราประชาชนคนไทยทั่ว ๆ ไปผู้รักจะเห็นประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และเพราะว่าประชาชนคนไทยทงหลายทงปวงนี้แหละเป็นรากฐานและพลังสำคัญของประเทศไทย ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะได้สามัคคีปรองดองปฏิบัติตน ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานในการสร้างสรรคสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดแก่ประเทศไทย และช่วยกันขจัดสิ่งเลวร้ายให้สูญสิ้นไปจากประเทศไทยของเรา ตามเจตนารมณ์ความปรารถนาดีของคณะปฏิวัติที่ได้ทำการปฏิวัติ ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าผดุงแก่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคน.



อบไม้ – ไลไม้

ทำโต๊ะเก้าอี้และประตูหน้าต่างแบบมาตรฐานและทันสมัย

โดยใช้ไม้อบที่แห้งสนิทจากโรงอบไม้ทันสมัย

โปรดติดต่อ

โรงงานประดิษฐ์ประตูหน้าต่าง บางโพ โทร. ๔๗๑๓๙

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. ๒๓๒๔๘, ๒๑๑๓๙, ๒๒๑๔๐



ถนนราชดำเนิน พระนคร

อ. จ. ต.

โทรศัพท์ ๒๔๖๕๐, ๒, ๓,

สมุดและเครื่องเขียนสำหรับนักเรียน

คุณภาพดี ราคาถูก

จำหน่ายที่

ร้านสรรพสินค้า อ.จ.ต.

ถ้าจะซื้อไปเพื่อจำหน่าย โปรดติดต่อที่แผนกกระดาษ ฯ

อาคาร ก. สันยกศอกแก้ว

จะได้ราคาพิเศษ



LI RT

พระบาท

ข่าวในพระราชสำนัก

△

วันศุกร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๑

เวตาเซ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกรับ
ศาสตราจารย์เอก โทมัส ดี. ไวท์ เสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย
นำทูตของสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย ๑ พล ๑ เอกอัครราชทูตอเมริกัน

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๑

เมื่อค่ำวานนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขององค์ภานายิกาตภพภาษาตไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภาพยนตร์เพื่อการกุศล ณ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๑

ณ เวทีม่าน เนื่องในการรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงธนบุรี พระบาทสม-
เด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินยังอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงธนบุรี ทรงวาง
พวงดอกไม้ และทรงสดุดีเทียงนถวายเป็นราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ



LI RT

Legislative Institutional Repository of Thailand

พระราชทานเงิน ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ใช้ ในการ รักษา และป้องกันอหิวาตกโรค

เนื่องจากได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ขณะนี้ยังมีอหิวาตกโรคระบาดอยู่อย่าง ประปราย และกรมอนามัยกำลังดำเนินการป้องกันและมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเวชภัณฑ์และ อุปกรณ์การแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้รักษาและป้องกันการระบาดของโรคนี้ ให้สงบลง โดยเร็วที่สุด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากทุน ปรามอหิวาตกโรคซึ่ง ประชาชนส่ง มาบริจาคโดยเด็ดจ้จ พระราชกฤษฎีกาให้กรมอนามัยเพื่อ จ้จ ซื้อเวช- ภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ใช้ ในการรักษาและป้องกันอหิวาตกโรคเป็นการด่วน ซึ่งกรมอนามัย ได้ตั้งดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

กรมอนามัยมีความรู้ดีก่ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นต้นเกล้าต้นกระหม่อม.



บทความพิเศษ

วาระสุดท้ายของฝันในแดนไทย

โดย พลโท สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

(บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๑)

△

ท่านผู้ฟังที่เคารพ

ประมาณเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนั่งสนทนากับท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติ ในห้องอาหารหอประชุมกองทัพบก ท่านได้บรรยายว่า ไหน ๆ ก็ได้หาญเข้าทำการปฏิวัติในครั้งแล้ว นอกจากจะแก้ไขจักรกลในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของประเทศแล้ว ก็จำเป็นจะต้องปฏิวัติคนในประเทศด้วย นับแต่ข้าราชการลงไปจนถึงประชาชนคนเดินถนนทุกคน ให้ได้ร่วมกันเป็นกำลังสร้างชาติของเราต่อไป ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติมีความเห็นว่า การที่ยังมีการอนุญาตจำหน่ายปืนและการสูบบุหรี่อยู่จนทุกวันนี้ เป็นเรื่องเสียหายอย่างยิ่งทั้งทางชื่อเสียงของชาติไทย และสุขภาพของประชาชน ฉะนั้น ท่านจึงต้องการให้เลิกโดยเด็ดขาด และโดยเร็วที่สุดด้วย ข้าพเจ้าจึงได้เรียนกับท่านว่า ก่อนหน้าการปฏิวัติ รัฐบาล พต.เอก ถนอม กิตติขจร ก็ได้พิจารณาโครงการเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง หากท่านสนใจข้าพเจ้าจะได้ประมวลเสนอ ท่านจอมพลจึงได้บัญชาให้ข้าพเจ้าค้นเรื่องให้ และได้เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำ ถ้าเราทำเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศแล้วก็ไม่ควรไปกลัวอะไร คนทำอะไรไม่ผิดนั่นคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

ข้าพเจ้า จึง ได้ ประมวล เรื่อง เสนอ ท่าน หัวหน้า คณะ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน โดยสรุปว่า ประเทศไทยได้ตกลงจะเลิกการจำหน่ายปืนตามข้อเสนอรองสภประชาชาติ อยู่แล้ว โดยจะดำเนินการซึ่งต้องใช้เวลา ๕ ปี ใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ ๕๘ ล้านบาท



LIART

และได้เสนอข้อคิดของข้าพเจ้าเองว่า ถ้าเลิกการจำหน่ายฝิ่นในขณะนี้ คนสูบฝิ่นก็จะมีไม่เพิ่มขึ้น
 จะประหยัดเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการได้กว่า ๕๐ ล้านบาท ถึงแม้รัฐจะขาดรายได้ไปปีละ
 ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ก็ไม่เป็นการเสียหายอย่างใด เพราะงบรายได้ส่วนนี้ได้นำมาใช้ใน
 งบประมาณรายได้ของประเทศอยู่แล้ว ปัญหาเรื่องการประมุลตั้งโรงสูบฝิ่นก็ไม่น่าจะมี เพราะ
 ขณะนี้ทางรัฐบาลคงให้คนเดิมทำ แต่เรียกเงินเป็นรายปี ส่วนคนควบคุม ข้อสัญญาที่จะสิ้นสุด
 ทางฝ่ายรัฐบาลจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อีกมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านตรวจฝิ่น
 เป็นต้น ผู้คิดฝิ่นก็มีหนทางเยียวยาให้หายได้ตามหลักวิชาการแพทย์ ข้อสำคัญประเทศไทยจะไม่
 ถูกกำหนดขึ้นในเรื่องฝิ่นอีกต่อไปในสายตาของโลก และหากยังมีฝิ่นเหลืออยู่ก็ควรจัดทำเป็น
 ติวยาสำหรับใช้ในการแพทย์ได้

ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติมีบัญชากลับลงมาเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายนว่า ต้องเลิกให้ได้
 ภายในสมัยการปฏิวัตินี้ และขอขอให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณพร้อมทั้งคณะ
 กรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจร่วมกับกองอำนาจการฝ่ายพลเรือนพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไป
 ตามประสงค์โดยด่วน หลังจากนั้นเล็กน้อย ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ได้สั่งเลิกการสูบฝิ่นและการ
 จำหน่ายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศลงวันที่ ๘ ธันวาคม ดังที่ทราบกันอยู่แล้ว ซึ่งตาม
 ประกาศนั้น หมายความว่า ตั้งแต่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๒ เป็นต้นไป การสูบฝิ่นและการจำหน่าย
 ฝิ่นจะไม่มีอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป

ถึงแม้ว่าจะเป็นการ รวบรวมให้บรรลุถึง ความมุ่งหมาย ในระยะเวลา ค่อนข้างสั้น
 แต่ก็มี การวางระเบียบให้สอดคล้องกับความจำเป็นอยู่แล้ว ด้วยการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ไป
 กล่าวคือ เพื่อได้จำนวนผู้สูบฝิ่นแน่นอน ได้เปิดโอกาสให้จดทะเบียนขออนุญาตเสียให้เสร็จสิ้น
 ภายในวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๐๓ ผู้ที่ยังมิได้รับอนุญาตจะสูบฝิ่นหรือมูตฝิ่นไม่ได้ นับแต่
 ๓ มกราคม ๒๕๐๒ ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดทางมิให้มีผู้สูบฝิ่นเพิ่มขึ้นระหว่างเวลานี้ ร้านจำหน่าย
 ฝิ่นเลิกเด็ดขาดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒ เป็นอย่างช้า สำหรับผู้คิดฝิ่นอยู่เดิมก็ได้รับการ
 เยียวยาในสถานพยาบาลและสถานพักผ่อนของทางราชการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
 มหาดไทยจะต้องร่วมกันจัดขึ้น



ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ ก็ได้แก่การที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายจะต้องเตรียมการและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการและตามจังหวัดเวลาที่กำหนด ส่วนนักสูบฝิ่นทั้งหลาย ก็ควรดำเนินถึงวันข้างหน้าได้แล้ว ด้วยการลดการสูบฝิ่นของคนลงวันละเล็กน้อย เพื่อให้หยุดสูบฝิ่นได้ตามกำหนดในคำตั้ง โดยไม่เกิดกระบวนการระวายนเหมือนการระคุดหยุดลงโดยทันที

ทุกคนจะต้องยอมรับกันว่า การที่ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติตั้งเลิกจำหน่ายฝิ่นและสูบฝิ่นโดยเด็ดขาด ตั้งแต่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๒ เป็นต้นไปนั้น เป็นเจตนาอันสุจริตและปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เพราะตลอดเวลาที่ทางราชการจำหน่ายฝิ่นมาแต่อดีตเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในบรรดาอุปสรรคทั้งหลายที่ทำให้ประเทศไทยต้องดำดิ่ง ทั้งในทางจิตใจและในด้านเศรษฐกิจ ดังคมตลอดมา คำตั้งของหัวหน้าคณะปฏิวัติในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยตลอดไป

ความจริง เป็นที่ทราบกันดีว่า ฝิ่นเป็นสิ่งที่โทษร้ายแรงอยู่มาก ประเทศต่างๆ ได้พยายามขจัดขวางกันอย่างเต็มที่ จนกระทั่งเกิดเป็นสงครามฝิ่นขึ้นในประวัติศาสตร์ก็มาแล้ว แต่การค้าฝิ่นเป็นการหารายได้ชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ค้าร่ำรวย ฉะนั้น จึงมีการค่อสู้กันในเรื่องนี้ ผู้ค้ากับผู้ที่ปราบตลอดมา สำหรับประเทศไทยนั้น หลักฐานไม่ปรากฏว่า ฝิ่นได้ฝ่าวงล้อมเข้ามาตั้งแต่เมื่อใด เป็นแต่สันนิษฐานกันว่า คนจีนซึ่งค้าขายติดต่อกับไทยเป็นผู้นำเข้ามา อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกถึงความชั่วร้ายของฝิ่นมีมานานแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จนถึงกับปรากฏในกฎหมายเก่า ๆ สมัยนั้นห้ามมิให้พระราชวงศ์และข้าราชการสูบฝิ่น โดยอนุโลมเป็นความผิดเหมือนความผิดฐานขบถด้วย แต่การสูบฝิ่นก็ยังคงมีเรื่อยมา

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงประกาศพระราชกำหนดปราบฝิ่นขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๔ ความว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดสูบฝิ่น กินฝิ่น ช้อฝิ่น และเป็นผู้ดมช้อดมขาย ถ้ามีผู้พบ จับได้และมีผู้ฟ้องร้องพิจารณาเป็นต้นๆ จะให้ตั้งพระราชอาญาเขียน ๓ ยก ทะเวนบก ๓ วัน ทะเวนเรือ ๓ วัน วิวาษาท้าวบุตรภรรยาและทรัพย์สินของให้สิ้นเชิง ให้ตั้งคัวไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ผู้รู้เห็นเป็นใจมิได้เอาความมาว่ากล่าว จะให้ตั้งพระราชอาญาเขียน ๖๐ ที่ ถ้าผู้ใดมึฝิ่นอยู่ก่อนยังมีได้ห้ามมากน้อยเท่าใด จะขายก็ให้เร่งเอาออกไปขายแก่คนนาประเทศเมืองนอก ให้พ้นแคว้นแผ่นดินกรุงเทพพระมหานคร"



โทษที่ประกาศรุนแรงไม่น้อย แต่จะมีผู้หวาดเกรงก็หาไม่ และฝนได้หัดไป
 อาตมวาทอยู่แถวเมืองชายทะเลภาคใต้มาจนทุกที จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เก็บฝิ่นมาเผาเสียที่หน้าพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมากมาย กดักได้ฝิ่น
 ก็นำไปหลอมเป็นพระพุทธรูป พิจารณาเผาฝิ่นในครั้งนั้นได้กระทำเป็นพิธีใหญ่โต ในคำกล่าว
 ชุมนุมเทวดาประกาศการเผาฝิ่นนั้น ในตอนท้ายผู้ประกอบพิธีดังนั้นก็กล่าวว่ “..... ขอเทพยดา
 เจ้าทงปวง จงเข้าตลิดชักนำผู้กระทำผิดไปสู่ที่อื่น อย่าให้ฝิ่นพระราชาณาจักรดวงเขตแดน
 เข้ามาได้ ขอเทพยดาเจ้าจงช่วยบันดาลให้เกิดการวิบัติต่าง ๆ ในทางน้ำ ทางบก บุคคลผู้ใด
 อาศัยมารภจะเอาฝิ่นซ่อนแอบเข้ามาได้โดยอุบายถ่ายเทประการใดก็ดี ขอเทพยดาเจ้าตลิด
 ให้มีผู้มาต่อเตี้ยตจับเอาตัวบุคคลผู้นั้นให้จงได้ ด้วยอาณัติคุณพระรัตนตรัย และสมเด็จพระ
 พุทธเจ้าอยู่หัว ตั้งข้าพระพุทธเจ้าพรรณนามานี้เกิด” แต่การขายฝิ่นและสูบฝิ่นก็ยังมีมาจนถึง
 อยุธยา

การห้ามสูบฝิ่นเป็นอันว่าไม่สมประสงค์ จึงได้มีการเปลี่ยนวิธีการเสียใหม่ โดย
 อาศัยการควบคุมและให้เป็นรายได้แก่ประเทศไปเสียด้วยในตัว โดยยอมให้มีการประมุขรับผูกขาด
 ไปต้มและจำหน่ายฝิ่นขึ้นในประเทศไทย แต่วิธีการนี้ดำเนินไปไม่เรียบร้อยอยู่นั่นเอง เพราะ
 นายอากรอยากได้กำไรมาก จึงหันไปหาฝิ่นเถื่อนมาขายปนไปกับฝิ่นของหลวงด้วย จึงจำเป็นต้อง
 เปลี่ยนเป็นทางราชการเข้าดำเนินการเรื่องขายฝิ่นเสียเอง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นต้นมา

ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราโช
 บายเกี่ยวกับฝิ่นไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ว่า

“ยังมีการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเราได้ดูวิตรองมาช้านาน คือ เรื่องฝิ่น ฝิ่นเป็นของให้
 โทษแก่ผู้สูบ และถ้าไฟรบ้านพลเมืองเป็นคนคิดฝิ่นเสียโดยมาก ความเสื่อมทรามย่อมจะมีแก่
 เมืองนั้น ชอนไม่มที่สงสัย คุณเหมือนจะเป็นความคิดแต่เป็นความประสงค์ของประเทศทั้งหลายโดย
 มากที่จะห้ามปรามมิให้ไฟรบ้านพลเมืองของตนสูบฝิ่น แต่การที่จะห้ามสูบฝิ่น มีความยากอยู่
 หลายสถาน ว่าโดยยอคือผลประโยชน์แผ่นดินจะต้องตกชาติไปเป็นอันมาก อีกประการหนึ่ง ถ้า
 จะห้ามปรามอย่างไร คนที่สูบฝิ่นคิดเสียแล้วน้อยนักจะอดได้โดยทันที หรือด้วยความเต็มใจของ

ตนเอง คงจะชวนชวาลอบดักหาฝิ่นสูบ ถ้ารัฐบาลจับบ่อนการดักชวาลและสูบฝิ่นเถื่อน
ไม่ได้จริง ๆ การที่จัดเพื่อห้ามปรามมิให้คนสูบฝิ่น ก็จะเป็นแต่ขาดเสียเงินแผ่นดินไปโดยไม่มี
คนแต่ประโยชน์ได้ตั้งประสงค์ ด้วยความยากมีอยู่อย่างยาวนาน เราก็ไม่เห็นควรที่จะละเลยปล่อยให้
ให้ไพร่บ้านพลเมืองของเราทรุดโทรมไปในความชั่วร้ายเรื่องสูบฝิ่นมากจนทุกที เมื่อคริตรงคุณ
เห็นทางที่จะทำได้มีอยู่จึงได้ตกลงที่จะจัดการแกวชอากรฝิ่น ให้เป็นไปในทางที่จะให้คนสูบฝิ่น
น้อยลง และยอมให้ผลประโยชน์แผ่นดินที่ได้จากอากรฝิ่นค่อยลดลงโดยลำดับไป จนถึงห้ามและ
เลิกเด็ดขาดได้เป็นที่สุด”

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชโองการดังกล่าวข้างต้น ทางราชการจึงจัดสร้างโรงงาน
ฝิ่นชนเสรีจ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ทำการคั้นและบรรจุฝิ่นเข้าหลอดตามแบบต่างประเทศ ยกเลิก
ผู้ขายฝิ่นชองทั้งหมด จัดให้มีผู้รับอนุญาตไปตั้งร้านจำหน่ายฝิ่นแก่ผู้สูบโดยตรงในความควบคุม
ของเจ้าพนักงานตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ เป็นอันว่า แทนที่รัฐบาลจะปราบปรามการสูบฝิ่นให้
เลิกขาดลง กลับเป็นรัฐบาลขายฝิ่นให้ราษฎรสูบโดยเบ็ดเสร็จต่อไป

ตามหนังสือสัญญากรุงเฮกลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งประเทศ
ไทยได้ร่วมลงนามในสัญญาดังนั้น เป็นการแน่วถาวรทางจะไปสู่การเลิกสูบฝิ่นโดยสิ้นเชิงอยู่แล้ว
แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งแรกขึ้น ปัญหาการเลิกฝิ่นก็หยุดชะงักไป เมื่อสงครามเลิก ดันนิบาต
ชาติก็ได้จับงานเรื่องนี้อีก อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์แท้จริงในการเลิกฝิ่นยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายอยู่
นั่นเอง คงมีแต่การกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติให้รัดกุมยิ่งขึ้นเท่านั้น เช่น การขยายอายุ
ของผู้เยาว์ที่ถูกห้ามมิให้สูบฝิ่น เพิ่มโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องฝิ่นให้หนักมากกว่าเดิม....
เป็นต้น

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ทำให้การดำเนินการในเรื่องฝิ่นต้องชะงักงันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
สงครามยุติลงแล้ว สหประชาชาติก็ได้รับช่วงงานต่อมา ผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวให้คำมั่นไว้ว่า
“ประเทศไทยจะร่วมมือในการดำเนินงานของสหประชาชาติทุกวิถีทาง และจะสนใจเป็นพิเศษใน
ปัญหาเกี่ยวกับสังคม การควบคุมฝิ่น และการสาธารณสุข.... ฯลฯ”

แม้เมื่อมีการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษในกรุงเทพฯ รัฐบาลในสมัยนั้นก็ได้
จะให้เลิกฝิ่นเป็นผลสำเร็จพร้อมไปในคราวนั้นด้วย แต่ถินหารของฝิ่นนั้นมันมากเกินไป จึงเกิด



มีอะไรบางอย่างเข้ามาแทรกแซงตามทำนองของการค้าฝิ่น ขายฝิ่น การตกตงใจอันชอบด้วยเหตุ และผลในครั้งนั้นจึงไม่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างไร ชรอยจะเป็นบุญตัวของท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติ จึงได้มีโอกาสดังกล่าวเป็นชาวไทยคนแรกในพงศาวดารไทยที่สั่งการเด็กฝิ่นได้เมื่อครั้งจากตนเอง

ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติได้ซักถามว่า “จะทำอะไรผิดก็ขอให้ผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของเราเอง อย่าให้ผิดเพราะการโกงหรือแก๊งใคร” ถ้านำคำกล่าวนี้มาใช้กับกรณีการสั่งการเด็กฝิ่นแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นว่า ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติจะไม่ผิด เพราะเหตุใด ๆ ทั้งหมด หากมีเวรกรรมในการสั่งนี้เป็นผิดขั้นจนได้ ก็จะมีเหตุเดียวกับท่านนี้ คือ เมื่อผู้เห็นแก่ประโยชน์เขาไม่ร่วมมือด้วย

ที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้เช่นนั้น มิใช่เพื่อเสนอเอาหน้าจากท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติ แต่ได้พูดโดยอาศัยข้อเท็จจริงมาประกอบเป็นข้อสำคัญ ไม่ต้องดูอะไรอื่น เมื่อฝรั่งเศสยังปกครองอินโดจีนอยู่นั้น ในนครหลวงฝรั่งเศสถือว่า การสูบฝิ่นเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในอาณานิคมแห่งนี้จะไม่รู้จักแปลกประหลาดอะไรเลยในการตั้งองค์การผูกขาดขายยาเสพติดให้โทษ เพื่อช่วยเหตุรัฐบาลในทางการคลัง โดยสูบเอาเงินจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนั้นไป นักเขียนผู้หนึ่งถึงกับให้ความคิดว่า หากคณะกรรมการแห่งชาติฝรั่งเศสในครั้งนั้นออกแถลงการณ์ว่า จะยกเลิกการผูกขาดจำหน่ายฝิ่นในอินโดจีนแล้ว ชัยชนะของการขายคกรองอินโดจีนคงจะเปลี่ยนมือเป็นของญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นปัญหา

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ คณะกรรมการขององค์การยูเนสโกได้ประชุมกันเป็นครั้งที่ ๕ ณ เดคซัคเซส นครนิวยอร์ก เพื่อพิจารณาปัญหาสำคัญในการขจัดการค้าฝิ่นเถื่อน แต่สหภาพโซเวียตและประเทศบริวารก็ไม่ยอมเข้าร่วมด้วย เป็นอันว่าความหวังอันดีสุดท้ายเดือนตอຍเต็มที ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ องค์การสหประชาชาติได้พิจารณาจัดตั้งองค์การผูกขาดฝิ่นนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นวิธควบคุมฝิ่นและยาเสพติดเพียงที่ควรใช้ ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ แต่ นายชากูซอฟ ผู้แทนโซเวียตก็คัดค้านและประณามโครงการนั้นว่า เป็นสิ่งขัดต่ออธิปไตยของชาติต่าง ๆ

หลักการ เหตุผล และผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อใด เรื่องนั้น ๆ ก็ไม่ราบรื่น



ข้าพเจ้าจึงขอภาวนาว่า หัตถ์การและเหตุผลในการที่ จอมพล ตฤษณีย์ ธรรมะรัต
ตั้งเด็กการตู่บผีในครั้ง^{๕๕} จะไม่ถูกดัดแปลงไปโดยการเห็นแก่ประโยชน์แต่อย่างเดียว

อนึ่ง ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติคงจะ
ทราบดีว่า ก่อนตกตงใจตั้งรบอย่างใดนั้น ฝ่ายเสนาริการจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานในการตกตง
ใจให้ท่าน และเมื่อท่านตกตงใจแล้ว ฝ่ายเสนาริการก็จะได้แปลข้อตกตงใจนั้นออกเป็นคำสั่งส่ง
ไปให้หน่วยทหารปฏิบัติ การที่หน่วยทหารจะปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งเพียงใดหรือไม่ ก็คงตก
เป็นหน้าที่ฝ่ายเสนาริการอีกนั่นเอง ที่จะต้องคอยควบคุมการให้เป็นไปตามประสงค์นั้นใด เรื่อง
การเด็กผีของท่านถนพน.

ด้วยความเคารพ”





พันธุ์บัตร เงินกู้ ชูฐานะ
ท่านควรจะ ตรึกดู จะรู้บ้าง
ว่าดอกเบ็ช ตามพิกัด ได้จัดวาง
ไว้เป็นทาง เสริมनुสนธิ ผลกำไร.

บริการของธนาคารออมสินที่ควรสนใจ คือ "พันธุ์บัตรออมสิน" งวดที่ ๓
ราคาฉบับละ ๒๐ บาท มีกำหนดอายุ ๓ ปี เมื่อพันธุ์บัตรออมสินสิ้นอายุ ธนาคาร
ออมสินจะจ่ายเงินคืนพร้อมทั้งดอกเบ็ช ฉบับละ ๒๒.๕๐ บาท (ดอกเบ็ชทบต้น
ร้อยละ ๔ ต่อปี)

องค์การน้ำตาลไทย

สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลิตน้ำตาลทรายขาวโดยตรงจากอ้อย ความหวานสูง เม็ดสีขาว
สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม
น้ำอัดลม และทำขนม ตลอดจนปรุงอาหาร

สำนักงานกลางตั้งอยู่ที่วังแดง ถนนหลวง พระนคร
โทรศัพท์ ๒๒๘๗๒, ๒๓๖๖๖, ๒๐๑๘๓ โทรเลขย่อ "น้ำตาล"

พันเอก อร่าม เมนะคงคา ผู้อำนวยการ



LI RT

ประมวล

ประกาศ คำสั่ง และแถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ

ระหว่าง ๒๑ ธันวาคม ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๑

△

ประกาศของคณะปฏิวัติ

ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ๔ ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี เพื่อใช้สำหรับราชการทหาร

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๘

โดยที่ใต้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อขยายพื้นที่สำหรับสร้างอาคารและสิ่งอุปกรณ์ในทาง
ราชการทหารให้เป็นการเพียงพอ อันจำเป็นในการป้องกันประเทศโดยตรง บัดนี้ กองทัพบกได้
ทำการสำรวจเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเสร็จแล้ว

หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลตั้งชัน ตำบลปากข้าวสาร ตำบล
กุดนกเปล้า ตำบลหนองปลาไหล และตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายประกาศนี้ให้แก่กองทัพบก

ข้อ ๒. ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศนี้



LI RT

ข้อ ๓. ให้ถือว่าประกาศ^{๕๔}ฉบับนี้ใช้บังคับ เช่นเดียวกับ พระราชบัญญัติ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๔. ให้ปิดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามประกาศ^{๕๕}
 ๕๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕
 ทงน ดังแต่บตบเป็นตบไป.
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
 หัวหน้าคณะปฏิวัติ



ขยายเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินต่อไปได้อีก ๒ ปี

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕

โดยที่พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑
อำนาจรัฐบาลกู้เงินภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ แต่เนื่องจากรัฐบาล
ยังไม่ครบวงเงินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คณะปฏิวัติเห็นเป็นการสมควรขยาย
เวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินต่อไปได้อีก ๒ ปี

หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งให้ขยายกำหนดเวลา การกู้เงินตาม พระราชบัญญัติ กู้เงิน
เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ออกไปอีก ๒ ปี นับแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๑๒ เป็นต้นไป.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๓

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
หัวหน้าคณะปฏิวัติ



คำสั่งของบัญชาการคณะปฏิวัติ

คำสั่งของบัญชาการคณะปฏิวัติ

ที่ ๓๖/๒๕๐๑

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากประจำการ

ด้วยปรากฏว่า พ.ต.ต. เซาว์ ชนระฎากัญจน์ ประจำกรมตำรวจ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทำให้คงรับราชการอยู่ต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

ฉะนั้น จึงให้ พ.ต.ต. เซาว์ ชนระฎากัญจน์ ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ ตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๑ เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๑

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
หัวหน้าคณะปฏิวัติ



แถลงการณ์ กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

เขมรบุกเข้ามายังคนไทย แล้วสร้างคดีขึ้นอย่างไร้มนุษยธรรม

แถลงการณ์

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

ตามที่สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ ได้ประกาศไปแล้วว่า เมื่อ วันที่ ๑๕ เดือน ๕ เจ้าหน้าที่ยศตำรวจกัมพูชาที่ชายแดนบ้านปอยเปต ได้จับคนไทยไป ๕ คน และ ชาวประมงไทย ๑ คน ซึ่งหาปลาอยู่ในน่านน้ำไทยก็ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับไปในวันเดียวกัน และ ได้นำสถานวิฑูย์กัมพูชาได้ออกประกาศ กล่าวหาว่า คนไทยที่ ถูกจับไปนั้นต้องล่า เข้าไปใน ดินแดน ของตน และยังมิยอมปล่อยคนไทยกลับมานั้น

กองบัญชาการคณะปฏิวัติได้รับรายงานเกี่ยวกับคนไทยที่ถูกจับกุมไปนั้นว่า เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ๕ นายแดง ชมชื่น นายลอน ชมชื่น นายคำและนายอาจ รวม ๔ คน ซึ่งเป็นคนสัญชาติ ไทย ได้ออกไปทำไม้หอมรถไฟที่บริเวณหนองคอน ตำบลท่าข้าม เขตไทย ได้หายไปตั้งแต่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๓ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน นายอำเภอ และผู้บังคับกอง ตำรวจภูธร อำเภออรัญญประเทศ จึงได้ออกไปยังที่เกิดเหตุ ก็ได้พบว่าบริเวณป่าหนองคอนใน เขตไทยซึ่งอยู่ห่างเส้นพรมแดนประมาณ ๓ กิโลเมตร ห่างจากแนวถนนที่ฝ่ายเขมรบุกรุกเข้ามา ครอบไว้ และเป็นกรณีพิพาทมาจนบัดนี้มาทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐๐ เมตร เจ้าหน้าที่ได้ ตรวจพบไม้ที่มรอยค้ำไว้ ๕-๖ ตอ บริเวณที่เกิดเหตุนี้ปรากฏว่าต้นหญ้ารอบเป็นแนวจากทาง ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โฉมหน้าเข้าเขตเขมร ลักษณะคล้ายรอยคนถูกจุดจาก เจ้าหน้าที่ พบแต่กระป๋องไล่หน้า ๓ ใบในบริเวณที่เกิดเหตุนี้ สันนิษฐานว่านายแดงกับพวกคงถูกจับคร่า เอาตัวไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พยายามสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงที่ แน่แน่นอน นอกจากนั้นกองบัญชาการพิเศษตำรวจยังได้วิฑูย์สั่งการไปยังผู้บังคับกองสถานีตำรวจ ภูธร อำเภออรัญญประเทศ ให้สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วรับรายงานคณทางวิฑูย์ ในระหว่างที่รอ



LIART

ผลการสืบสวนอยู่นั้น กองบัญชาการพิเศษตำรวจก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากรองผู้บัญชาการ
 ตำรวจตระเวนชายแดนว่า ได้ทราบจากราชทูตไทยซึ่งไปประกอบการค้าที่พระตะบองก่อนมีการ
 ประกาศปิดพรมแดน และเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๗ เดือนนี้ว่า ขณะที่ถูก
 ควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดพระตะบอง เมื่อวันที่ ๓๕ เดือนนั้น ได้มีคนไทย ๕ คนถูกจับในข้อหาว่า
 ดักลอบตัดไม้ในเขตกัมพูชาวมอยู่ในที่ควบคุมด้วย ชายทั้ง ๕ บอกว่าถูกจับเมื่อวันที่ ๓๒
 ธันวาคม ๒๕๐๓ และได้ขอร้องให้นำจดหมายไปให้คนที่บ้านโคก อำเภออรัญญประเทศ

ต่อมาทางกองบัญชาการพิเศษ ตำรวจได้รับรายงาน เพิ่มเติม ทางวิทยุ จาก ผู้บังคับกอง
 ตำรวจอรัญญประเทศว่า ได้จัดการสืบสวนโดยละเอียดแล้ว ทราบว่า นายแดง ชมชื่น
 กับพวกอีก ๓ คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ประจำปอยเปต ประเทศกัมพูชา จับกุมเอาตัวไปโดยตั้งข้อหาว่า
 ดักตัดไม้ในเขตของกัมพูชา แล้วส่งตัวไปยังจังหวัดพระตะบองในวันเดียวกัน แต่ความจริงนั้น
 ปรากฏว่านายแดงกับพวกได้ถูกจับกุมขณะที่กำลังตัดต้นไม้ในเขตไทย ห่างจากเขตแดนประมาณ
 ๓๐๐ เมตร ดังรูปแล้วเป็นที่เข้าใจได้ว่าราชทูตไทยทั้ง ๕ คน ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับตัวไป และ
 เวลานี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดพระตะบอง

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาได้กระทำการโดยบังอาจ รุกฉาเข้ามาจับคนไทย
 ในเขตไทย แล้วร่างคดีดำเนินการเอาตามอำเภอใจไร้มนุษยธรรม ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาจะต้อง
 รับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้นโดยตรง และหากรัฐบาลกัมพูชาปรารถนาที่จะให้มีสันติสุขใน
 ดินแดนส่วนนี้แท้จริงอย่างที่ประกาศออกมาแล้ว ก็ขอให้จัดการปล่อยตัวคนไทยทุกคนกลับมา
 โดยด่วน.

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ
 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๓



กองบัญชาการคณะปฏิวัติ แถลงข่าว

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบหัวหน้าคณะปฏิวัติ

วันที่ (๒๒ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลา ๓๐.๔๕ น. นายเอกซิด จอนสัน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้เข้าเยี่ยม จอมพล ศฤษดิ์ ชนวรรค์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ณ บ้านพัก

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้มอบจดหมายของนายคัตเตอร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมาถึง จอมพล ศฤษดิ์ ชนวรรค์ จากกรุงปารีส แสดงความขมยินดีในการที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประเทศไทยไปด้วยดียิ่งในระยะเวลาอันสั้น

นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตได้แจ้งให้หัวหน้าคณะปฏิวัติทราบจำนวนเงินที่สหรัฐอเมริกาตกลงจะให้การช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในเบื้องต้นประมาณค่าไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รัฐบาลอเมริกันได้ลงมติตัดยอด ส่วนรวมของ งบการช่วยเหลือ ต่างประเทศลงไป เป็น จำนวนมาก เมื่อกระนั้น รัฐบาลของสหรัฐก็ถือว่าประเทศไทยมีความสำคัญเป็นพิเศษ จึงได้เพิ่มงบการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอื่นอีกเป็นอันมาก ส่วนงบการช่วยเหลือทางทหารนั้นจะคงได้เท่าเดิม

จอมพล ศฤษดิ์ ชนวรรค์ ได้ขอร้องให้เอกอัครราชทูตได้แจ้งให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทราบว่า ประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณในการอนุเคราะห์แก่ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และในการที่สหรัฐจะช่วยเหลือประเทศไทยนั้น ขอให้ช่วยเหลือในทางที่จะนำความผาสุกมาสู่ประชาชนชาวไทยเป็นข้อสำคัญ อันเป็นความปรารถนาสูงสุดของหัวหน้าคณะปฏิวัติ เอกอัครราชทูตรับรองว่าความประสงค์เช่นนี้ตรงกับเจตจำนงของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน

หลังจากนั้น จอมพล ศฤษดิ์ ชนวรรค์ และเอกอัครราชทูตได้เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในปัญหาอื่น ๆ ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี จนถึงเวลา ๓๓.๓๐ น. เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจึงได้อำลากลับ

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๓



LI RT

คำแปลจดหมาย นายดีแลส ถึง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๓

เรียน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามิหนังตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ มาถึงข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษ ที่ได้แสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมและเพิ่มพูนสัมพันธภาพอันดีที่มีระหว่างสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยที่มีอยู่แล้วให้ทวียิ่งขึ้นอีก ความปรารถนาก็ตรงกับเจตจำนงของรัฐบาลสหรัฐ ฯ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความมั่นใจว่าความสัมพันธอันดีงามและเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันดำรงยั่งยืนมานานนี้ จะยังผลให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้ติดตามความคลั่งคลายทางการเมืองในประเทศไทย และได้สังเกตเห็นจากคำแถลงต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาของท่านว่า ประเทศไทยจะคงยึดมั่นอยู่กับโลกเสรี และสนับสนุนองค์การสันติวิธีของ ส.ป.อ. ตลอดไป นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เห็นประจักษ์ว่า ท่านได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในอันที่สร้างไว้ซึ่งเอกราชของประเทศไทย ให้ปลอดภัยจากการคุกคามอันเกิดจากการแทรกซึมและฉกฉวยของคอมมิวนิสต์

ข้าพเจ้ามั่นใจว่า เจตนาอันเด็ดเดี่ยวและการยึดมั่นในอุดมคติของเราชาวโลกเสรีทั้งหลาย จะเป็นการเร่งวันเวลาที่เราจะสามารถปลดปล่อยภาระอันหนักอึ้งในการป้องกันประเทศชาติ เพื่ออุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสร้างชีวิตใหม่อันดีงามสำหรับทุกคน

ข้าพเจ้าจะคงติดตามด้วยความสนใจยิ่งว่า ประเทศไทยดำเนินการอย่างไร ในอันที่จะขบปัญหาเฉพาะหน้าหลายอย่างหลายประการ และปรับปรุงประเทศชาติให้เข้าสู่สภาพปกติ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
จอห์น ฟอสเตอร์ ดีแลส



LIART

จดหมายเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาถึงหัวหน้าคณะปฏิวัติ

สถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๑

เรียน จอมพล ถนอมศักดิ์ ชนวรรค์

เนื่องจากข้าพเจ้าทราบอยู่แต่เป็นอย่างดีว่า ท่านมีความสนใจอย่างยิ่งในปัญหา
ทรัพยากรที่จะพึงหวงไว้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ข้าราชการไทย
ที่เหมาะสมทราบอยู่แต่เป็นประจำว่า รัฐบาลของข้าพเจ้ามีความจำนงจะให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการเงินแก่ประเทศไทยเป็นมูลค่าเท่าใด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ข้าราชการเหล่านั้น
ทราบว่า การช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับปีปฏิทิน (๓ กรกฎาคม ๑๙๕๘ ถึง ๓๐
มิถุนายน ๑๙๕๙) มีมูลค่า ๕ ล้านดอลลาร์อเมริกัน แต่ในขณะนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะเขียน
ให้ทราบว่า รัฐบาลของข้าพเจ้าได้จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการป้องกันประเทศ (Defense
Support) เป็นมูลค่าอีก ๒๐ ล้านดอลลาร์อเมริกัน เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือในการพัฒนาการเศรษฐกิจ
สำหรับปีปฏิทิน เงินก้อนนี้ เป็นการช่วยเหลือประเทศไทยนอกเหนือไปจากการช่วยเหลือทาง
ทหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะสามารถประกอบ
ภารกิจอย่างเข้มแข็งต่อไปในภาคพื้นนี้ และสามารถดำเนินโครงการหลายอย่างหลายประการให้
ก้าวหน้าไปได้ อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศของท่าน

สหรัฐอเมริกากำลังเห็นความสำคัญในการใช้เงินทุนเพื่อพัฒนาการในการบำรุงความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติต่าง ๆ ในโลกเสรี อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือประเทศไทย
สำหรับปีปฏิทินตามโครงการร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุนการป้องกันประเทศ ก็ยังคงดำเนิน
ต่อไปโดยมีมูลค่าเช่นเดียวกับปีที่แล้ว

นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังได้แจ้งให้ทางการไฟฟ้านครหลวงทราบว่า กองทุนเงินกู้เพื่อ
พัฒนาการได้รับพันธบัตรจะให้เงิน ๒๐ ล้านดอลลาร์อเมริกัน จ่ายเป็นเงินคอดดาร์และใช้คนเป็น



เงินบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ในการสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสมัยใหม่ในพระนคร อนึ่ง ข้าพเจ้าได้แจ้งให้การไฟฟ้ายันฮีทราบว่า ธนาคารเอ็กส์ปอร์ต-อิมพอร์ต ได้รับจะให้เงินกู้ ๓๕ ล้านดอลลาร์อเมริกัน เพื่อตั้งโรงไฟฟ้าขนาด ๘๕,๐๐๐ กิโลวัตต์ในพระนคร การลงนามเงินกู้ทั้งสองรายนี้ ยังเพียงรออนุมัติข้อตกลงเงินกู้ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้ายันฮีอยู่เท่านั้น

ตั้งที่ทานทราบอยู่แล้ว เพื่อเป็นการรับรองความสำคัญของประเทศไทย ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลของข้าพเจ้าได้จัดสรรเป็นมูลค่า ๓๗ ล้านดอลลาร์อเมริกัน เพื่อสร้างระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงประเทศไทยกับระบบในลักษณะคล้ายกันในประเทศลาวและเวียดนาม ในจำนวนนี้ ๓๐ ล้านดอลลาร์เป็นการให้เปล่าและอีก ๗ ล้านดอลลาร์เป็นการให้กู้โดยใช้คืนเป็นเงินบาท นอกจากนี้โครงการ สปอ. ที่จะผลิตช่างฝีมือ อันมีมูลค่า ๓ ล้านดอลลาร์อเมริกัน และเปิดสถานศึกษาวิศวกรรมขั้นสูงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสหรัฐจะให้เงินอุดหนุน ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน ก็กำลังจะจัดทำในประเทศไทย อนึ่ง ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาจากเงิน ๒ ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐให้เป็นการอุดหนุน การสำรวจแม่น้ำโขง การอบรม การสอนภาษาอังกฤษส่วนภูมิภาคเป็นมูลค่า ๓ ล้าน ๕ แสนเหรียญ และการสำรวจน้ำหน้าไทยติดต่อกับเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่า ๕๖๐,๐๐๐ เหรียญอเมริกัน

ข้าพเจ้าหวังว่า การช่วยเหลืออันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศไทยให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
 ยู อเล็กซิส ยอห์นสัน



กำหนดจุดพิกัด หมู่บ้านหาดเล็ก ถึงอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตามแถลงการณ์ของสำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๓ ปรากฏว่าจุดพิกัดหมู่บ้านหาดเล็ก ถึงอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีกิโลเมตรพาดแนวลาดเขื่อนไป จุดพิกัดที่ถูกตั้งเป็นดังนี้ “แต่ตึกสูง ๓๓ ของค่า ๓๐ ถีบคา ๓๗ พืดบตา สูงตึกสูง ๓๐๒ ของค่า ๓๐ ถีบคา ๕๐ พืดบตา”

จึงขอได้โปรดแก้ไขจุดพิกัดตามนี้ด้วย.

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๓

เกิดเพลิงไหม้ที่ตรอกนาคบ่ารุง ตำบลโรงเลี้ยงเด็ก ถนนบ่ารุงเมือง ท้องที่พลับพลาไชย

เมื่อวานนี้ (๒๒ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลาประมาณ ๓๘.๓๐ น. ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตรอกนาคบ่ารุง ใกล้ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก ถนนบ่ารุงเมือง ท้องที่พลับพลาไชย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในคณะปฏิวัติ ได้รีบไปยังที่เกิดเพลิงไหม้โดยทันที

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เข้าร่วมในการอำนวยความสะดวกดับเพลิงอยู่โดยใกล้ชิด จนถึงเวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. เพลิงก็สงบไม่ลุกลามต่อไป ต้นเพลิงเกิดที่โกดังเก็บของของบริษัทไทยสงวนพานิช ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่จับผู้ก่อเหตุได้ ๕ คน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ จึงได้ไปยังสถานีตำรวจพลับพลาไชย เพื่อฟังการสอบสวนด้วยตนเอง จนถึงเวลา ๒๓.๔๕ น. จึงกลับ.

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๓



LIART

หนังสือพิมพ์บลิตซ์เสนอข่าวเท็จ

ตามที่หนังสือพิมพ์ "บลิตซ์" ซึ่งออกจำหน่ายในประเทศอินเดีย ฉบับประจำวันที่ ๓๓ ธันวาคม ได้ตั้งข่าวโดยผู้สื่อข่าวพิเศษจากย่างกุ้ง ภายใต้อำนาจของ "สหรัฐช่วยรัฐฉานให้แยกจากพม่าเพื่อหันไปปฏิบัติข้ออื่น" มีใจความทำนองว่า ไทยกำลังช่วยเหลือยุงให้รัฐฉานถอนตนออกจากสหภาพพม่า แล้วภายหลังจะได้รวมกับไทย โดยอ้างหลักฐานเกี่ยวกับเชื้อชาติ ภาษา และประวัติเผ่าพันธุ์ เป็นเครื่องสนับสนุน

ประเทศไทยขอแสดงว่า เป็นข่าวที่ปราศจากความจริงใด ๆ ทั้งสิ้น การที่รัฐฉานจะรวมอยู่กับสหภาพพม่าหรืออย่างใดนั้น เป็นเรื่องภายในของรัฐฉานเอง ประเทศไทยไม่ปรารถนาเข้าไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด

การเสนอข่าวทำนองดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเสนอข่าวเท็จแล้ว ยังมุ่งจะให้เกิดความวุ่นวายระหว่างประเทศตามนโยบายอันเป็นแบบฉบับของคอมมิวนิสต์ด้วย

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

เสนาธิการทหารอากาศอเมริกันเข้าเยี่ยมหัวหน้าคณะปฏิวัติ

เช้าวัน (๒๖ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลา ๑๐.๓๕ น. นายยู อเล็กซันด์ จอห์นสัน เอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ได้นำ พลเอก โทมัส ดี. ไวท์ เสนาธิการทหารอากาศอเมริกัน พร้อมด้วยพันเอก วิลเลียม พี. มัตตินส์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศอเมริกันประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมจอมพล ศฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ณ กองบัญชาการคณะปฏิวัติ หอประชุม กองทัพบก ในโอกาสที่มีพลอากาศเอก เฉลิมเกียรติ วิมลนากร ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย และนายพันตรี คอมนันท์ ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศของคณะปฏิวัติร่วมสนทนาด้วย

จอมพล ศฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเยี่ยม พลเอก โทมัส ดี. ไวท์ ได้แจ้งให้หัวหน้าคณะปฏิวัติทราบว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยม



LI RT

ประเทศไทยและได้พบหัวหน้าคณะปฏิวัติ ซึ่งกำลังมีหน้าที่สำคัญในการปรับปรุงให้ประเทศไทย
เจริญก้าวหน้าไปโดยเร็วตามสมควร หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ชี้ให้เห็นว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่ดำรงตำแหน่งบริหารทางแก้ปัญหาและอุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าของประเทศ

ต่อจากนั้น ได้มีการสนทนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการทหาร ซึ่งสหรัฐ ฯ จะให้
แก่ประเทศไทย หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์แวดล้อมอันน่าวิตกภัยใน
รอบประเทศไทย ซึ่งเสนาธิการทหารอากาศอเมริกันรับว่า สหรัฐ ฯ ก็กำลังถึงสถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
แก่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และว่าเมื่อกลับไปถึงกรุงวอชิงตันแล้ว จะได้นำความแจ้งแก่รัฐบาล
อเมริกันให้พิจารณาช่วยเหลือประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

ทั้งหัวหน้าคณะปฏิวัติและเสนาธิการทหารอากาศอเมริกันได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันดี
อันมีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐ ฯ และเจตจำนงในอันที่จะบำรุงส่งเสริมให้ความสัมพันธ์กระชับ
ยิ่งขึ้น

เสนาธิการทหารอากาศอเมริกันและคณะได้อำลากลับเมื่อเวลา ๑๐.๕๐ น.

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓

การอำนวยความสะดวกข้าราชการในวันขึ้นปีใหม่

ตามประเพณีของไทยเท่าที่เป็นมาแล้ว ในวันขึ้นปีใหม่ บรรดาข้าราชการและประชาชน
มักจะพากันไปอวยพรตามบ้านผู้ใหญ่ในวงราชการและผู้เคารพนับถือโดยทั่วไป การปฏิบัติเช่น
นี้ นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสมสำหรับสมัยหนึ่ง แต่ในสถานการณ์เช่นปัจจุบันนี้ หาก
คำนึงถึงแง่เศรษฐกิจแล้ว การไปอวยพรด้วยตนเองตามบ้าน ย่อมสูญเสียทั้งเวลา กว้างงานและ
ทุนทรัพย์เป็นอันมาก ในบางกรณีก็ไม่สะดวกแก่ผู้ไปและผู้ต้อนรับ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะปฏิวัติจึงเห็นว่า ถ้าได้มีการเปิดนวิธอวยพรในวัน
ขึ้นปีใหม่ให้เป็นไปตามแบบอย่างสาถนนิยม โดยเพียงส่งบัตรความดีหรือ ส.ค.ด. ซึ่งกันและกัน



LIART

แทนการไปอวยพรตามบ้านด้วยตนเอง ก็จะเป็นการประหยัดและสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย จึงขอให้
บรรดาข้าราชการเป็นผู้เริ่มในการปฏิบัติเช่นว่านี้ก่อน ส่วนการไปตั้งนามถวายพระพรนั้นคงถือ
ปฏิบัติไปตามประเพณีเดิม

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓

เกิดเพลิงไหม้อีกที่ทุ่งมหาเมฆ

วันนี้ (๒๖ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. ได้เกิดเพลิงไหม้ชนบทบ้านเลขที่
๓๓๗ ฏ. ตำบลทุ่งมหาเมฆ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นสถานที่ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์
ต่าง ๆ ในทันทีที่ได้รับรายงาน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ พร้อมด้วย
พลอากาศเอก เติมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายพดคำรงค์โท ประเสริฐ
รุจิระวงศ์ รองอธิบดีกรมตำรวจ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันที เมื่อ
ไปถึงเพลิงได้ดับลงแล้ว หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ตรวจดูสถานที่เกิดเพลิงไหม้และสอบถามถึงสาเหตุ
ที่เกิดเพลิงไหม้ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. จึงได้เดินทางกลับ

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๓

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลา ๗.๕๕ น. กองทัพบกได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระ
บรมรูปสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาประดิษฐาน ณ หอประชุมกองทัพบก โดยมี
พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้มีนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพบกไปร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก เมื่อพราหมณ์ได้กระทำพิธีบวงสรวง
เสร็จแล้ว รองผู้บัญชาการทหารบก ได้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้น
ประดิษฐาน ณ เรือนแก้ว หอประชุมกองทัพบก



LIART

ความเป็นมาของพิธีเชิญพระบรมรูปนั้นอยู่ที่ นับตั้งแต่กองทัพปลดปล่อยประชาชนได้สถาปนาและประกอบพิธีเปิดหอประชุมกองทัพบกเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๐ เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ ๓๖ กันยายน ๒๕๐๐ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นผู้นำกระทำรัฐประหารทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลสมัยนั้น ก็ได้ใช้หอประชุมกองทัพบกนี้เป็นกองบัญชาการของคณะรัฐประหาร

ต่อมา พลเอก สุทธิ สุทธิสารบรรณกร รองผู้บัญชาการทหารบก เห็นว่าควรที่จะได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางวิปัสณาภิธาน ได้ตรวจสอบภาวะของหอประชุมกองทัพบก จึงมอบให้พลเรือตรี หลวงสุวิธานแพทย์ นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือในสมัยนั้นตรวจสอบก็ปรากฏว่า บริเวณหอประชุมกองทัพบกยังขาดศาลพระภูมิเจ้าที่ หากได้มีการประกอบพิธีกรรมในทางที่ควร ก็จะทำให้เกิดการอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และหากจะได้สร้างพระบรมรูปของวิญญูญาณอันบริสุทธิของเจ้าของที่ ก็จะนำความเจริญมาสู่กองทัพบกและหมู่คณะด้วย

ด้วยเหตุนี้ พลเอก สุทธิ สุทธิสารบรรณกร ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารบก ในระหว่างที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปต่างประเทศ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในฉลองพระองค์พระบรมรูปทูลน้อย เพื่อเป็นมิ่งขวัญของกองทัพบกชน และเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยสืบไปในวันที่ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลา ๑.๔๕ น. อันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้กำหนดไว้ พลเอก สุทธิ สุทธิสารบรรณกร รองผู้บัญชาการทหารบก ในนามของผู้บัญชาการทหารบก จึงได้กระทำพิธีเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขึ้นประดิษฐาน ณ เรือนแก้ว หอประชุมกองทัพบก เพื่อเป็นสิริมงคลและมิ่งขวัญของกองทัพบกสืบไป ..

เสร็จพิธีเมื่อเวลา ๘.๐๐ น.

สำนักงานแถลงข่าว กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๓



LIART

ที่ปรึกษา

ฝ่ายการต่างประเทศของคณะปฏิวัติให้สัมภาษณ์

△

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิสูตร อรรถยุกติ
ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศของคณะปฏิวัติ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนหนังสือพิมพ์ที่ไปขอ
พบ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

**สหประชาชาติส่ง บารอน แบค ฟรีส เป็นผู้แทนมาสังเกตการณ์ชาย
แดนไทยและกัมพูชา**

ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศของคณะปฏิวัติได้บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า ในตอนบ่ายวัน
นี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานมาว่า สหประชาชาติได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องที่
ประเทศไทยและกัมพูชา ได้ขอให้เลขาธิการสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ส่งผู้แทนมาสังเกต
การณ์ ชายแดนของประเทศทั้งสองนั้นแล้ว และเลขาธิการสหประชาชาติจะส่ง บารอน
แบค ฟรีส ซึ่งเคยเป็นนักการทูตให้เดินทางมา ผู้แทนสหประชาชาติผู้เคยเป็นทูตของสวีเดน
ประจำประเทศอิตาลีและนอร์เวย์ ซึ่งเขาหวังว่าจะเดินทางมาในราวต้นเดือนหน้า แต่จะมาประเทศ
ไทยก่อนหรือกัมพูชาก่อนยังไม่อาจทราบได้ ทั้งนี้แต่ความปรารถนาของผู้แทนสหประชาชาติ
นายวิสูตร อรรถยุกติ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ถ้าหากว่าเจ้าฟ้าบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
มีพระอารมณ์ขันก็หวังว่าพระองค์จะรับข้อเสนองานของประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด
แล้ว ที่ฝ่ายไทยเราปรารถนาจะให้มีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนชาวกัมพูชาอยู่เสมอมา แต่
อย่างไรก็ดี ถ้าหากผู้แทนของเลขาธิการสหประชาชาติเดินทางมาสังเกตการณ์ ทางกระทรวงการ
ต่างประเทศก็ได้เตรียมบันทึกรายงานไว้แล้ว ที่จะให้เขาทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่กัมพูชาถกถามหา



LIART

ประเทศไทยในข้อที่ว่า เกิดอนก้างตหารประชิดพรมแดน และการระดมอาวุธที่ชายแดนนั้น นอกจากนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แทนเดชาธิการสหประชาชาติเห็น ว่า ประเทศไทยนั้นปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกัมพูชาเสมอ นับแต่กัมพูชาได้ แต่งบทยาทที่จะขอเอกราชคืนจากฝรั่งเศส ทางเราจะแต่งตั้งว่า เราได้ช่วยเหลือเจ้าฟ้าบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเข้ามาประเทศไทยอย่างไร และได้ช่วยเหลืออย่างไร ทางด้านประชาชนตั้ง เช่นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนกัมพูชา ให้ทุนและให้อุปการะแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาศึกษา พระธรรมวินัยในประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนเราได้พยายามให้ความสะดวกในการจราจรทาง ชายแดน ให้ความสะดวกในเรื่องตั้งถิ่นฐานผ่านแดน ดังเช่นที่เราได้อำนวยให้กับประเทศลาว

นายวิสูตร อรรถยุกติ แถลงต่อไปว่า ตามรายงานที่ได้รับจากนิวยอร์ก ได้แจ้งมา ด้วยว่า เด็กรุ่นใหม่ ๆ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในสหประชาชาติ ก็ได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กแล้ว เพื่อเด็กรุ่นใหม่ประเทศไทย

เมื่อผู้แทนหนึ่งต่อพิมพ์ถามถึงการให้การต้อนรับแก่ผู้แทนเดชาธิการสหประชาชาติว่าจะ ปฏิบัติเช่นไร นั้น นายวิสูตร อรรถยุกติ ตอบชี้แจงว่า การต้อนรับของไทยนั้นได้เรียนให้ หัวหน้าคณะปฏิวัติทราบแล้ว เพื่อจะได้แจ้งให้ทางกระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกให้ ท่านบารอนผู้เดินทางไปสำรวจชายแดนตามที่เขาปรารถนา ส่วนการรับรองในฐานะแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศนั้น ทางปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ก็คงจะจัดการรับรองแก่ผู้แทน เดชาธิการสหประชาชาติตามความเหมาะสมแก่ฐานะ

จะให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูตพม่าคอยดูแลคนไทยที่ถูกเขมรจับไป

ต่อข้อถามถึงประเทศที่ ๓ ซึ่งไทยราขอให้ดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในกัมพูชา นั้น นายวิสูตร อรรถยุกติ ตอบว่า ทางประเทศพม่าก็ยินดียิ่งในเรื่องนี้แล้ว และระหว่างกระทรวง การต่างประเทศก็ได้เตรียมจะขอให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูตพม่า ซึ่งเป็นผู้แทนดูแลผลประโยชน์ของ คนไทยในกัมพูชา คอยดูแลคนไทย ๓๒ คน ที่ถูกจับไปรวมทั้งคนไทยอื่น ๆ ที่ถูกจับไปในหลาย กรณณนด้วย ถ้าหากว่าทางกัมพูชาจะตั้งผู้ถูกจับทั้ง ๓๒ คน ขึ้นฟ้องศาลก็จะขอให้ผู้แทนพม่าไป คอยติดตามฟังการพิจารณาคดีด้วย



เรื่องญวนลภัย

ต่อข้อถามถึงกรณีการอพยพชาวญวนผู้ลภัยออกจากประเทศไทย นายวิสูตร อรรถยุกติ
 ตอบว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้พยายามอย่างที่สุดที่จะให้มีการอพยพ
 ออกไปซึ่งจะได้ดำเนินการทยอยกันไปจนหมด ถ้าจะจัดทำอพยพไปคราวเดียวก็รู้สึกเห็นใจฝ่าย
 เวียดนามได้ ที่จะรับคนไว้คราวเดียวทีละมาก ๆ เพราะทางฝ่ายเขาต่างพึ่งชาวเวียดนามที่มาจาก
 เวียดนามเห็นอกก็จำนวนมากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาในเรื่องนี้ในเมื่อได้ดำเนินการปัญหา
 ทางด้านกฎหมายเสร็จสิ้นไปแล้ว เรื่องการอพยพคงจะทำได้ด้วยความเรียบร้อย

ต่อข้อถามความเห็นในเรื่องการจะจัดให้ชาวญวนลภัยไปอยู่ ณ ที่หนึ่งใดโดยเฉพาะ
 นั้น นายวิสูตร อรรถยุกติ ให้ความเห็นว่า การกระทำเช่นนั้นอาจจะมั่งผลดีและผลเสีย ซึ่ง
 เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทางพิจารณาอยู่ เพราะการอพยพคนต่างตัวไปไว้ในที่หนึ่งใดโดยเฉพาะอาจจะ
 เกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อยขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นในภายหลังก็เป็นได้ จึง
 จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียด

กำลังแก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ให้รัดกุม ยั่งยืน

ผู้แทนหนึ่งต่อพมพตามความคิดเห็นตามข่าวที่ว่า ประธานาธิบดี กาเซียร์ แห่งฟิลิปปินส์
 ได้เรียกร้องให้ชาวเอเชีย ร่วมกันสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านคอมมิวนิสต์ของตนเอง โดยไม่
 ต้องพึ่งพาอาศัยแต่กำลังป้องกันของสหรัฐอเมริกา มีความคิดเห็นต่อข้อเรียกร้องประการใด

นายวิสูตร อรรถยุกติ ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นต้นตอว่า เห็นด้วยกับความ
 ดำริอันดี แต่อย่างไรก็ดี มีความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยเองก็ได้ทำในเรื่องนี้เช่นเคยมา
 แล้ว ในการที่จะตั้งเขื่อนเพื่อป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะคณะปฏิวัติ ก็ได้มีการจับกุม
 พงกัทำการ แทรกซึมบ่อน ทำลายและการ ดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทราบ ว่าคณะ
 กรรมการกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิว-
 นิสต์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยจะมีการร่างขึ้นพิจารณาใหม่ และพร้อมกันก็ได้มีการ



พิจารณาแก้ไขระเบียบการบริหารการปกครอง ที่จะให้มีหลักความมั่นคงของ ประเทศชาติ มากขึ้น
ทรงหนักความดำริของประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ จึงตรงกับเจตนารมณ์ของคณะปฏิวัติที่ได้ทำ
อยู่แล้ว

คณะผู้แทนไทยที่ไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติเดินทางกลับ

ตามที่ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครราชสีมาพงศ์ประพันธ์ หัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยได้เดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ศกนี้
ได้เดินทางกลับพระนครแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ศกนี้ ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อเวลา ๑๒.๔๕ น.

ในกรณี มติปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศของคณะปฏิวัติ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เลขาธิการ สปอ. คณะทูตานุทูตต่างประเทศ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศ
รวมทั้งบรรดาผู้แทนหนังสือพิมพ์ ได้ไปรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

สหประชาชาติตกลงส่งผู้แทนมาสังเกตการณ์ในราวต้นปีหน้า

โอกาสนั้น เสด็จในกรม ฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่บรรดาผู้แทนหนังสือพิมพ์ที่ไปต้อนรับ
ว่า เลขาธิการสหประชาชาติได้ตกลงส่งผู้แทนมาสังเกตการณ์ในประเทศไทยตามที่ฝ่ายไทยได้เสนอ
ไป ซึ่งเรื่องนั้นคงเป็นที่ทราบกันแล้ว ส่วนกำหนดการเดินทางของผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ
นั้นคาดว่าจะมาในต้นปีหน้า แต่จะมาสังเกตการณ์ในประเทศไทยก่อนหรือประเทศกัมพูชาที่หลัง
นั้น ขณะยังไม่ทราบ เพราะเรื่องนั้น กัมพูชาก็ได้เสนอขอให้ไปสังเกตการณ์ในประเทศเขา
เหมือนกัน

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ที่ถามว่า ได้ทรงพบกับเจ้าฟ้าฉันทุ ได้เจรจากันเรื่องอะไรบ้าง
เสด็จในกรม ฯ ครั้นว่า ไม่ได้เจรจอะไรกันแต่ ในกรณีอภิปรายในสหประชาชาติ
เจ้าฟ้าฉันทุ ได้อภิปรายเอ่ยถึงเขาพระวิหาร แต่ก็ได้เอ่ยถึงชื่อประเทศไทย ซึ่งเรื่องต่าง ๆ
เหล่านี้ คงเป็นที่ทราบกันแล้วในประเทศไทย

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ที่ถามอีกว่า ตามเสียงของบรรดาสมาชิกสหประชาชาติได้พูดถึง
เรื่องนี้อย่างไรบ้าง



เสด็จในกรม ฯ ตรัสว่า เติ้งของบรรดาสมาชิกสหประชาชาตินั้น เขาเข้าใจเรื่องราว และฐานะของไทยไปในทางที่ดัดงอน แม้แต่เสียงของหนังสือพิมพ์ก็มีได้กล่าวคำหยาบประเทศไทย แต่อย่างใดเลย แสดงว่าเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นอย่างดี

ต่อข้อทูลถามถึงการพบกับนายซอนซาน เสด็จในกรม ฯ รับสั่งว่า ได้มีโอกาสพบกับ นายซอนซานในสหประชาชาติ แต่ก็มีได้มีการเจรจากันแต่อย่างใด เพียงแต่ปรารภกันว่าเราควร จะตกลงกันได้ด้วยการเจรจา แต่เมื่อกัมพูชาตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยแล้วจะเจรจากันได้ อย่างไร ซึ่งนายซอนซานก็เห็นด้วยในหลักการ

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ทูลถามอีกว่า กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น บรรดา สมาชิกสหประชาชาติวิตกกังวลบ้างหรือไม่ว่า จะเป็นเหตุให้เกิดสงครามกันขึ้น

เสด็จในกรม ฯ รับสั่งว่า บรรดาสมาชิกสหประชาชาติไม่ได้แสดงความวิตกว่า เหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเป็นชนวนสงครามไปได้

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ทูลถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อภิปรายกันในสมัชชาสหประชาชาติว่ามี เรื่องอะไรบ้าง

เสด็จในกรม ฯ รับสั่งว่า ในวันนี้ ที่ประชุมสหประชาชาติไม่มีเรื่องอะไรสำคัญที่จะ อภิปรายกันนัก เพราะปัญหาสำคัญ ๆ ได้ไปเจรจากันนอกสหประชาชาติ ที่กรุงเจนีวากันเสีย และเราก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับข้อหาต่าง ๆ ของกัมพูชานั้น เราก็ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาของกัมพูชาไปยังบรรดามวลสมาชิกของสหประชาชาติแล้ว และเท่าที่ทรงทราบ บรรดาสมาชิกของสหประชาชาติก็เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ค่ะ

ผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปสังเกตการณ์ที่เขาพระวิหาร

เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการคณะปฏิวัติให้เชิญผู้แทน หนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศเดินทางไปสังเกตการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้ออกเดินทางจากพระนครโดยขบวนรถพิเศษเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน (ช.ค. ๒๕๐๓) เวลา ๑๗.๓๐ น. และไปถึงจังหวัดศรีสะเกษ



ในวันรุ่งขึ้น เวลา ๖.๐๐ น. ณ สถานีศรีสะเกษ นายวรวิทย์ รังดิโยทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัด นายอำเภอเกษมทรตักษณ และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๓
ได้มาต้อนรับ และได้จัดรถนำคณะนักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเยี่ยมศาลากลาง
จังหวัด เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ที่นั้น

ต่อมาเวลา ๘.๓๐ น. คณะนักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ออกเดินทางโดย
รถยนต์ไปยังเขาพระวิหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่จังหวัดเป็นผู้นำใน
การเดินทางและอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี และได้เดินทางถึงอำเภอเกษมทรตักษณ ซึ่งเป็น
ระยะทางประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น.

ต่อจากนั้น จึงเดินทางไปยังเขาพระวิหาร ผ่านหมู่บ้านภูมิตระรอน ซึ่งเป็นทางเกวียน
ระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ได้แวะเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนหมวดที่ ๓๓ แล้วเดินทาง
ไปยังด่านเชิงเขา ทางชนปรางดาตเขาพระวิหาร เป็นระยะทางอีก ๓๒ กิโลเมตร ถึงด่านเชิงเขา
เมื่อเวลา ๑๓.๕๕ น. รวมระยะทางจากตัวเมืองศรีสะเกษ ถึงทางชนปรางดาตเขาพระวิหาร
๑๐๒ กิโลเมตร

จับเขมรลักลอบเข้าเขตไทย กำลังอยู่ในระหว่างสอบสวน

ที่ด่านเชิงเขาพระวิหาร คณะนักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้แวะเยี่ยมหน่วย
ตำรวจตระเวนชายแดนที่รักษาเขาพระวิหาร ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๓ ได้ให้
สัมภาษณ์แก่ผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า ในด้านเหตุการณ์โดยทั่วไป เป็นปกติ
เครื่องบินกัมพูชาเคยบินมาลงจอดอยู่ในเขตของกัมพูชาติดต่อกับเขาพระวิหารเมื่อวันที่ ๔ เดือน
และเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือวันที่ ๓๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ตำรวจตระเวนชายแดนได้จับชาวกัมพูชาที่
ลักลอบเข้ามาในเขตไทย ๓ คน ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างสอบสวน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คณะนักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ได้ขึ้นเขาพระวิหาร ชมปรางดาตบนเขา ตั้งแต่ปรางดาตหลังแรก ซึ่งทางชันบนได้ไปปรางดาตหลัง
แรกประมาณ ๓๐๖ ขั้น และบันไดชันอีกประมาณ ๕๕ ขั้น จากนั้นก็เป็นทางราบไปสู่ปรางดาต
หลังที่สอง ที่สาม ที่สี่ และทอดถันบุชาเป็นหลังที่ ๕ ซึ่งอยู่ติดขอบเขตหน้าซ่งอนผาทองใต้
ซึ่งเบื้องล่างหน้าผาเป็นเขตของกัมพูชา



บันไดสู่เขาพระวิหาร หันหน้ามาทางจังหวัดศรีสะเกษ แสดงว่าเดิม ก็อยู่ในดินแดนของไทย

นายมานิตย์ วุฒิติโกดม ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี กรมศิลปากร ซึ่งได้เดินทางไป
ร่วมไปในครั้งนั้น พร้อมด้วย นายประทีป วาทิน ได้ชี้แจงให้นักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่าง
ประเทศทราบว่า ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า ปากทางบันไดชนมาสู่ปราสาทหลังแรกนั้น หันหน้ามา
ทางจังหวัดศรีสะเกษ แสดงว่าเดิมก็อยู่ในดินแดนของไทยอยู่แล้ว กับพวชนั้นไม่มีทางชนมาเลย

กำแพงล้อมรอบจากปราสาทหนึ่งมายังอีกปราสาทหนึ่งนั้น ส่วนใหญ่ถมพัง เพราะ
ช้างชนมาดี ก็ชนหินแตกตะกอนมีรอยเจาะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในขณะนั้น แสดงให้เห็นถึง
การเจาะไว้สกัดจากชนมา แต่ตะกอนแตกตะกอนแล้วนำมาประกอบต่อรอยกันสนิท

ตามอักษรที่สลักไว้เป็นภาษาสันสกฤตและภาษาขอมโบราณที่บานประตูปราสาท หลัง
ที่ ๕ ทางกรมศิลปากร ได้ถอดข้อความแล้ว สรุปโดยย่อได้ว่า ปราสาทเขาพระวิหารนั้นเริ่ม
สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๑๔๓๕ การสร้างนั้นกินเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี สืบคิดต่อกันมาถึง ๕ รัชสมัย
ซึ่งในปี พ.ศ. ๑๕๖๐ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๓ ซึ่งเป็นเชื้อสายกษัตริย์นครศรีธรรมราชได้เป็นผู้
สร้างต่อเติมรวม ๕ หลังดังที่เห็นกันอยู่นี้

ปราสาทต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพไม่ทรุดโทรมเท่าใดนัก แม้จะพังลงบ้าง แต่
ทรากก็ชนหินและถวดคล้ายปางนารายณ์ต่าง ๆ ก็ยังคงรูป สะดวกในการบูรณะ เว้นแต่ปราสาท
หลังแรกเท่านั้น

**มีผู้สนใจไปชมเขาพระวิหารกันมาก แต่ไปขีดเขียนลายชื่อซึ่งทำให้
เสียหาย**

ขณะนี้ผู้สนใจไปชมกันมาก มักจะมีผู้ที่ไม่ถึงการณ์ ไปขีดเขียนสลักลายข้อความ
ปราสาทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปขีดเขียนทับอักษรโบราณที่สลักไว้แต่ดั้งเดิม ก่อความ



LIART

แต่อย่างไรก็ตาม ก็อยากจะขอรับรองให้ผู้ที่ขมมาชมเขาพระวิหารในโอกาสต่อไปได้สะดวก
กระทำเช่นเดียวกันจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งในการขมมาชมเขาพระวิหาร จะเห็นได้ว่าภูมิประเทศใน
แถบนี้เทือกเขาต่าง ๆ ด้านหลังเขาที่ติดต่อกับกัมพูชา มักจะเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งมีทางขึ้นได้โดย
สะดวกเฉพาะในเขตไทยเท่านั้น

หลังจากที่คณะนักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้ชมปราสาทและเขาพระ
วิหารอยู่เป็นเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง แล้วจึงเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะพักเยี่ยมอำเภอ
กันทรลักษ์ ซึ่งนายพนม นามวัฒน์ นายอำเภอกันทรลักษ์ และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
อำเภอ ได้จัดเครื่องคั้นคอนรับ แล้วจึงเดินทางกลับถึงตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและภริยาได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำ ณ บ้าน
พักผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งมีการรื่นเริงรำวงในโอกาสนั้นด้วย

ระหว่างงานเลี้ยง ผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องที่ได้อำนวยความสะดวกในการต้อนรับ
เป็นอย่างดี พร้อมกับขอพรในโอกาสจะถึงวันปีใหม่นด้วย

นายวรวิทย์ รังดิโยทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวตอบ แสดงความยินดีที่ได้
มีโอกาสต้อนรับคณะนักหนังสือพิมพ์จังหวัดศรีสะเกษเพียงได้รับเกียรติเป็นครั้งแรก ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษได้กล่าว เขาพระวิหารจะสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวศรีสะเกษอยู่ตลอดไป
และชาวศรีสะเกษถือว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นสัญลักษณ์อันสำคัญยิ่งของชาวศรีสะเกษ

คณะผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้ออกเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ
กลับพระนครโดยทางรถไฟ เมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น. ของคืนวันที่ ๒๓ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษและภริยากับคณะกรรมการจังหวัดและข้าราชการชายหญิงมาตั้งที่สถานีรถไฟ ฯ

คณะผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ได้เดินทางกลับถึงพระนครแล้ว
ณ วันที่ (๒๔ ธ.ค. ๒๕๐๓) เวลา ๑๑.๓๐ น.



ทหารเขมรยิงปืนเข้ามาในเขตแดนไทย

ได้รับรายงานจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๓ ว่า เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๕ มีทหารและตำรวจกัมพูชา ซึ่งประจำอยู่ที่บ้านกระตอ มาตรวจชายแดนบริเวณหลักเขตที่ ๒๘-๓๐ ของบ้านตัญญอชะงัน อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี แล้วทหารเขมรได้ยิงปืนเข้ามาในเขตไทย ๓ นัด ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดเสียหาย ราษฎรในบริเวณนั้นแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ครังใดที่มีทหารหรือตำรวจเขมรมาตรวจหลักเขต จะต้องมีการยิงปืนทุกครัง ทั้งนี้ เพื่อข่มขวัญราษฎรที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยอยู่ใกล้บริเวณหลักเขตดังกล่าว

กรมตำรวจ ได้ตั้งตำรวจตระเวนชายแดน สอดส่องดูพฤติการณ์ของทหารและตำรวจเขมรเกี่ยวกับกรณีอย่างใกล้ชิดแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศ แกล้งข่าว

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ค.ศ. ๑๙๕๕ เวลา ๑๕.๒๐ น. เจ้าหน้าที่แกล้งข่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แกล้งข่าวแก่ผู้แทนหนังสือพิมพ์ ณ กระทรวงการต่างประเทศ มีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

สถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ได้รายงานมาว่า ในโอกาสที่นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และภรรยาได้ไปมาดริด เพื่อการทัศนาวจรเมื่อเดือนที่แล้วนั้น สถานอัครราชทูตได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โทรทัศน์สเปญในกรุงมาดริด เพื่อขอให้ จัดโปรแกรมให้บุคคล ทั้ง สอง ได้แสดงเป็นการเผยแพร่ทางวิทยุศิลปะของไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แสดงไมตรีจิตอย่างดี โดยให้แสดงในโปรแกรมวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน การแสดงนี้แบ่งออกเป็น ๔ รายการ และในระหว่างการแสดงได้มีการถ่ายทอดภาพพระที่นั่งจักรี, พระที่นั่งบางปะอิน ภาพเรือสุพรรณหงษ์ และเครื่องดนตรีไทยต่าง ๆ สลับกันไป ใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมง บรรดาผู้ชมโทรทัศน์ในวันนั้นต่างสนใจในนาฏศิลป์ของไทยเป็นอันมาก และเป็นครั้งแรกที่ทางโทรทัศน์สเปญได้จัดรายการไทยเช่นนั้น

๒. ออสเตรเลียเสนอความช่วยเหลือไทยตามแผนการโคลัมโบ

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียที่กรุงเทพฯ ได้มีหนังสือแจ้งมาว่า รัฐบาลออสเตรเลียได้เตรียมที่จะให้ทรัพยากรจำนวน ๘๗ ล้าน เพื่อใช้ที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามแผนการให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนของโคลัมโบ และโดยที่ทรัพยากรจำนวนนี้จะต้องสร้างชนในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจึงได้เปิดการประชุม และหมกกำหนดรับของประชุมแล้ว แต่เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนที่แล้ว โดยเหตุนี้สถานเอกอัครราชทูตจึงขอทราบว่า รัฐบาลไทยจะยินยอมรับทรัพยากรจำนวน ๘๗ ล้านหรือไม่ และถ้ารัฐบาลไทยจะยินยอมรับทรัพยากรนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจะได้เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพยากรมายังประเทศไทยในปี ๒๕๐๒ เพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขในเรื่องใบประมูลที่ได้รับ

กระทรวงการต่างประเทศจะได้ติดต่อเรื่องนี้กับ ก.ศ.ว. ต่อไป

๔. การก่อตั้งสถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง สปอ. ที่กรุงเทพฯ

ตามที่องค์การ สปอ. ได้มีมติจะก่อตั้งสถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูงในกรุงเทพฯ นั้น ได้มีมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งหนึ่ง คือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดได้ตกลงจะให้ความอนุเคราะห์ในการนี้ และจะได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดและองค์การบริหารการร่วมมือกับต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้ ในเดือนหน้าจะมีคนสำคัญของมหาวิทยาลัยนั้นมากรุงเทพฯ ด้วยเรื่องนี้ สองคนคือ นายชอมมาต เอแวนด์ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายมอริส ฮัตเบอร์ตัน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการวิจัย เพื่อทำการศึกษาและสำรวจขั้นแรกตามจุดประสงค์โดยใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน

ตามโครงการจัดตั้งจะต้องใช้เวลาในสัญญา ๓ ปี มหาวิทยาลัยโคโลราโดจะจัดตั้งที่ปรึกษาให้ ๒ คน และศาสตราจารย์ ๓ คน และจัดให้อาจารย์ ๕ คน จากสถานศึกษาใหม่ไปศึกษาเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาอีก ๒ ปี ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะสมทบทุนกันเพื่อดำเนินโครงการนี้รวม ๗๗๐,๐๐๐ ดอลลาร์



สถานศึกษาแห่งนั้นกำหนดจะเปิดทำการสอนในเดือนมิถุนายนปีหน้า ผู้จะเข้าศึกษาคือผู้
 ดำเนินปริญญาตรีแล้วทั้งจากประเทศไทย และประเทศอื่นในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 จะมีทุนเล่าเรียนคงไว้ปีละ ๑๐ ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยและประเทศภาคี สปอ. อื่น ๆ
 เมื่อจบหลักสูตร ๒ ปีแล้ว ผู้ดำเนินการศึกษาก็จะได้รับปริญญาโททางวิศวกรรม

ประเทศออสเตรเลียก็มีส่วนช่วยเหลือโครงการนี้ด้วย คือได้ให้เงินอุดหนุนเป็นจำนวน
 ๑๕,๐๐๐ ปอนด์ออสเตรเลีย (๒๗,๘๐๐ ดอลลาร์) เพื่อจัดหาอาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การสอน
 และช่วยเป็นทุนเล่าเรียน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ก็กำลังจะจัดหาศาสตราจารย์มาให้ ส่วนประเทศ
 ภาคี สปอ. อื่น ๆ ก็ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือในการจัดตั้งสถานศึกษาแห่งนี้อยู่แล้ว



ประมวลข่าว

การดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ การประกาศ และคำสั่ง ของคณะปฏิวัติ

△

ประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

เรื่อง ตั้งสำนักงานรับคำขอ ของผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓
ที่สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม เชียงสะพานขาว

ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓ ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ แล้ว คณะปฏิวัติได้ให้คำรับรองว่า การอุตสาหกรรมภายในประเทศนี้ เป็นกิจการที่คณะปฏิวัติได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะเร่งส่งเสริมโดยด่วน ฉะนั้น จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจในกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศว่า หากผู้ใดประสงค์จะดำเนินการอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริม ซึ่งได้ประกาศไว้แล้วหรือที่จะได้มีประกาศต่อไป ก็ขอโดยยื่นคำขอพร้อมทั้งโครงการและรายละเอียดต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ซึ่งจะได้รับความสะดวกและได้รับการพิจารณาด้วยดี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ได้ตั้งสำนักงานรับคำขอ ของผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นแล้ว เป็นสำนักงานชั่วคราว ที่สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม เชียงสะพานขาว จังหวัดพระนคร

จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจในกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะได้เคยยื่นเรื่องราวไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทำการติดต่อยื่นคำขอที่สำนักงานนี้ ได้ทุกวันในเวลาราชการ สำหรับผู้ลงทูลนั้น ถ้าอยู่ในต่างประเทศ ขอได้ทำหนังสือมอบอำนาจ ตั้งตัวแทนเพื่อให้ปฏิบัติกรงำหรับเรื่องนั้น



LIRT

มาด้วย และในกรณีที่ได้ออกตั๋วแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการ อย่างถูกต้องไว้แล้วในประเทศไทย หรือในกรณีที่เป็นการนับถือบุคคลจดทะเบียนแล้วในประเทศไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ตาม อันเป็นผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายในประเทศ ก็ขอให้นำหลักฐานหนังสือมอบอำนาจ หรือการตั้งตัวแทน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานรับคำขอ ฯ ด้วย แต่สำนักงานไม่มีความประสงค์จะติดต่อกับผู้เป็นเพียงคนกลาง หรือผู้ชวนให้บุคคลอื่น ลงธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (คือเป็นนายหน้า) ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรัดกุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนเอง อันจะได้รับการพิจารณาด้วยดีทุกประการ และถ้าสงสัยข้อความใดที่เกี่ยวกับกรณียุติคำขอ ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓ ดังกล่าวก็ให้ติดต่อสอบถามที่สำนักงานนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๓

(ลงชื่อ) เศษ สนิทวงศ์

(ม.ล. เศษ สนิทวงศ์)

ประธานกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

กิจการองค์การเบตเตอร์และองค์การแก้ว กรมการอุตสาหกรรมทหาร

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๐๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ขององค์การเบตเตอร์ได้นำผู้แทนหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รวม ๓๖ คน ไปชมกิจการขององค์การเบตเตอร์และองค์การแก้วของกรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ในชอยกรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร

เนื่องจาก พลโท ประจักษ์ รัตยานนท์ ผู้อำนวยการกิจการ จึงได้มอบหมายให้ พลตรี ชูศักดิ์วิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษากิจการอุตสาหกรรมทหารและกรรมการขององค์การ เป็นผู้ต้อนรับแทน พลตรี ชูศักดิ์วิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้แทนหนังสือพิมพ์มีโอกาสมาชมกิจการขององค์การเบตเตอร์ ซึ่งทำขึ้นด้วยความรู้และความสามารถของคนไทยโดยแท้ เหตุผลที่องค์การนี้ขึ้นมาเนื่องจากกองทัพเรือมีเรือดำน้ำไว้ใช้ และเรือดำน้ำมีความจำเป็นต้องใช้แบบเตอร์ แต่ก่อนตั้งขึ้นเป็นรูปโรงงาน ต่อมากระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นว่าแบบเตอร์มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการทหารทั้ง ๓ กองทัพ



ของ กงทัพบก กงทัพบเรือ กงทัพอากาศ รวมทั้งตำรวจด้วย จึงแปรสภาพจากโรงงานมา
เป็นของทหาร

พดด้วง ขุนสังคยวิทยาคำศัพท์ ข้แจงว่าทุนที่นำมาดำเนินกิจการเป็นทุนของกงทัพบเรือ
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามโครงการนี้ของทหารสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ ๘ ชั่วโมงต่อ ๓๕๐ ชุด
ในวงเงินงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท แต่ต้องการได้รับเงินงบประมาณมาเพียง ๓๓ ล้านบาท จึง
ไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ออกมาได้ตามโครงการ ปัจจุบันนี้ของทหารสามารถผลิตแบตเตอรี่ขนาด
๖ โวลต์ และ ๓๒ โวลต์ ได้ประมาณ ๕๐ ถึง ๓๐๐ ชุดต่อ ๘ ชั่วโมง สำหรับคุณภาพที่เทียบ
กับแบตเตอรี่คอโรไรต์ แต่ราคาถูกกว่า

ที่ปรึกษากรมการอุตสาหกรรมทหารข้แจงถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ว่า เรา
ได้รับบทเรียนอย่างตึงเกี่ยวกับการขาดแคลนแบตเตอรี่เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ ๒ จะเห็นได้ว่า
ถึงแม้จะเดินขบวนไปรถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่ขังไม่ได้ เพราะไม่มีแบตเตอรี่ บทเรียนนี้เองที่ทำให้
กระทรวงกลาโหมต้องตั้งองค์การผลิตแบตเตอรี่ขึ้นภายในประเทศ แบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นนอกจาก
จะใช้กับรถธรรมดาแล้ว ยังใช้กับรถถังและรถรบได้อีกด้วย

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ถามว่า แบตเตอรี่ที่ผลิตออกมานี้ ทางองค์การจำหน่ายให้แก่
ประชาชนด้วยหรือไม่

พดด้วง ขุนสังคยวิทยาคำศัพท์ ตอบว่า แบตเตอรี่ที่ผลิตออกมานี้ นอกจากจะใช้ใน
๑๐ กงทัพบและกรมตำรวจแล้ว ถ้าเหลือก็จะจำหน่ายให้แก่ประชาชน ใครจะสั่งซื้อทางของทหาร
ก็ยินดีรับทำให้

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ถามต่อไปอีกว่า นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการมารายได้จากการ
จำหน่ายแบตเตอรี่สามารถเพียงพอตัวเองได้หรือไม่

พดด้วง ขุนสังคยวิทยาคำศัพท์ ตอบข้แจงว่า นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการมาพอเพียง
ตัวได้ จะเห็นได้ว่าเมื่อปี ๒๕๔๘ ของทหารได้กำไรแสนเศษ ปี ๒๕๕๐ ได้กำไร ๓ แสน ๘ หมื่นบาท
คือขอถามที่ว่าวัสดุต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นแบตเตอรี่ ต้องสั่งซื้อทั้งหมดหรือไม่

พดด้วง ขุนสังคยวิทยาคำศัพท์ ตอบข้แจงว่า เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุดิบ ประเทศ
เรามีทุกอย่าง ทั้งตั้งชื่ออยู่ ๒ อย่างเท่านั้นคือ เปลือกหม้อกับแผ่นกั้น นอกนั้นเราทำเองโดย



ตลอด นอกจากนั้นหนังสือพิมพ์บางฉบับก็กล่าว การที่องค์การผลิตภัณฑ์เคอร์ชอน จะไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชนหรือ ควรปล่อยให้เอกชนทำ

พลตรี ชนสิทธิ์วิทยาคำสัตว์ ชี้แจงว่า ถ้าเอกชนจะรับไปทำก็ยินดี แต่ว่าคนที่รับไปทำนั้นควรเป็นคนไทย ไม่ควรจะเป็นคนต่างด้าว เพราะถ้าเกิดสงครามขึ้นเราก็ไม่ทราบว่าคนต่างด้าวนั้น จะเข้ากับค่ายใดกันแน่ แต่ถ้าอยู่กับทหารจะได้วางแผนได้สะดวก จึงขอให้อยู่กับทหารไปก่อน เพราะจำเป็นมาก

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ขององค์การได้นำชมกิจการและชี้แจงให้ทราบถึงการทำแบตเตอรี่เป็นชนิด ๆ แล้วก็ได้ไปชมโรงงานทำแก้วขององค์การแก้ว โรงงานแก้วนี้สามารถผลิตขวดขนาดขวดแม่โงงได้น้ำหนักละ ๒๐ โป เองได้ถึงน้ำหนักละ ๒๕ โป นอกจากนี้ยังสามารถผลิตขวดขนาด ๓๐ ออนซ์ ได้น้ำหนักละ ๓๖ โป สำหรับโครงการขั้นต่อไปขององค์การแก้วนี้ ถ้าหากได้รับงบประมาณมาและขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปอีก ก็จะสามารถทำหลอดไฟฟ้าและหลอดวิทยุได้ด้วย เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า ความจริงเราควรจะทำได้นานแล้ว แต่ที่ช้าลงด้วยเรื่องไม่มีงบประมาณ

การประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทาง

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๐๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทาง ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคมต่อจากวันก่อนมีผู้ประกอบการขนส่งไปร่วมประชุม ๓๐ คน ในการนี้ นายชำนาญ อินทุโสภณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชำนาญ ยุวบูรณ์ อธิบดีกรมมหาดไทย พล.ต.ท. ชนจำนงรักษา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต. ศรรุชิต ชัดตะสังคะ อธิบดีกรมการขนส่ง นายสนอง ปรวิญญ์นัท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

นายชำนาญ อินทุโสภณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้แจ้งให้ประชุมทราบตามที่ได้ออกให้มีการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารและเรื่องอธิบดีกรมมหาดไทยได้นำไปหารือกับผู้อำนวยการฝ่ายพลเรือน กองบัญชาการคณะปฏิวัติแล้ว จึงเชิญอธิบดีกรมมหาดไทยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายชำนาญ ยุวบูรณ์ อธิบดีกรมมหาดไทย ในนามกองนำนวยการฝ่ายพลเรือนคณะปฏิวัติกล่าวชี้แจงว่า ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายพลเรือนแล้ว ผู้อำนวยการฝ่ายพลเรือน



ซึ่งข้อใจเกี่ยวกับการเก็บอัตราค่าโดยสารในอัตราเดียวกันคือภายในเขตที่ทางการกำหนดเก็บ ๓๐ กิโลเมตรคือ ๕๐ สตางค์ จะทำให้ผู้โดยสารในระยะใกล้เสียค่าโดยสารแพง แต่ในเรื่องนี้ผู้บัญชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองขนส่งทางบกได้เคยชี้แจงไว้แล้วว่า จะแพงก็แต่เฉพาะผู้โดยสารที่โดยสารในระยะสั้น และราคาถูกสำหรับผู้โดยสารในระยะยาว อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการฝ่ายพลเรือนซึ่งใจอยู่ในเรื่องที่ว่า ๓๐ กิโลเมตรนับแต่จุดเริ่มต้น จะรู้ได้อย่างไรว่าใครขึ้นและลงที่ตรงไหน ข้าราชการมหาดไทยกล่าวต่อไปอีกว่า ผู้โดยสารที่โดยสารระยะสั้นมีจำนวนน้อย ผู้โดยสารในระยะยาวมีจำนวนมากกว่า คนส่วนน้อยก็ควรจะเสียตังเพื่อส่วนรวม และเมื่อเฉลี่ยแล้วอัตราใหม่จะถูกกว่าอัตราเดิม ต่อจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาเรื่องจุดเริ่มต้น ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งรับว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไร ผู้ประกอบการขนส่งจะรับไปดำเนินการเอง สำหรับเรื่องที่ว่ารถจะไม่พอกับจำนวนผู้โดยสารนั้น ผู้ประกอบการขนส่งต่างรับรองว่ามีจำนวนเพียงพอ

สรุปได้ความว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณากันในเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารตามที่รับหลักการไว้เมื่อคราวก่อนนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย และอัตราค่าโดยสารใหม่เมื่อขณะปฏิวัติเห็นชอบแต่ยังไม่ประกาศ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๓ เป็นต้นไป

ต่อไปที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องให้รถโดยสารรับผู้โดยสารตามอัตราบรรทุก คือเมื่อรถประจำทางคันใดบรรทุกผู้โดยสารเต็มตามอัตราที่ทางการกำหนดแล้ว จะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมอีกไม่ได้ และในการนี้ ทางการจะจัดเจ้าหน้าที่ไปคอยควบคุมตามจุดที่ผู้โดยสารรถประจำทางหนาแน่น รวม ๓๕ จุด ระหว่างเวลา ๗.๐๐ น. ถึง ๓๐.๐๐ น. และ ๓๕.๐๐ น. ถึง ๓๗.๐๐ น. คือ ที่ตลาดหมอชิต สถานีวิทยุชัยรัษฎมรุณี ประตูน้ำ พญาไท ราชเทวี สนามหน้าตลาดพระโขนง ราชประสงค์ วิทยุ ตำรวจ เจริญผล หัวลำโพง ยศเส สระพานควาย สระพานแดง สนามเป้า สนามแยกเกียกกาย ศรียาน ราชวัตร บางกระบือ หน้าตลาดบางลำภู พาหุรัด เชียงสะพานพระพุทธรูปหน้าฝั่มธนบุรี วงเวียนใหญ่ ตลาดพลู ทรอกข้างนาค ดีแยกพรานนก สนามแยกโพธิ์สามต้น ดีแยกบางขุนนนท์ ดีแยกโรงพยาบาลสงฆ์ ดินแดง (ตอนหน้าแม่พระฟ้าติมา) ดีแยกบางโพธิ์ โอเดียน หน้าวัดอินทราาราม และที่สนามแยกตลาดพร้าว สำหรับเรื่องการจัดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมจุดที่ผู้โดยสารรถประจำทางหนาแน่น และเรื่องรถโดยสารรับผู้โดยสารตามอัตราบรรทุก พ.ต.ท. ชุมจำนงรักษา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะไปออกเป็นคำสั่งเจ้าพนักงาน และจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารใหม่ กระทรวงคมนาคมก็จะประกาศให้ประชาชนทราบด้วย



นายสนอง ปรวิญญ์นัท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองขนส่งทางบกได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารนั้นว่า แม้ทางการจะได้ประกาศการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารแล้วก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้น หรือทางบริษัทลดอัตราค่าโดยสารให้หนักคงเก็บตามอัตราเดิม เช่น นักเรียน และทหาร เหล่านี้เป็นต้น

นอกจากนี้ได้มีผู้เสนอให้มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ กับผู้ประกอบการขนส่ง เคียงนครินทร์ หองประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือในอันที่จะประสานงานและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ซึ่งเรื่องข้อขัดแย้งมหาดไทยจะได้นำไปปรึกษาหารือกับผู้อำนวยความสะดวกเรือมาก่อน เพื่อขอความเห็นชอบแล้วจะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งทราบในโอกาสต่อไป.

การเพาะพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำ

โดยที่ ทางราชการ ต้องการให้อ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน (ช.ค. ๒๕๐๓) จึงได้เปิดประชุมระหว่างอธิบดีกรมชลประทานและอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของของแต่ละฝ่าย ณ กรมชลประทาน เริ่มประชุมตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. ถึงประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

การประชุมมีจุดมุ่งหมายที่จะกำหนดอ่างเก็บน้ำ ที่ควรมีการเพาะพันธุ์ ปลา และวางกฎเกณฑ์ในการจับปลาในอ่าง เพื่อให้ราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปลาบริโภคพอเพียง และเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพส่วนหนึ่งตามนโยบายของคณะปฏิวัติ

ผลการประชุมได้ตกลงหลักการดังต่อไปนี้ ๑) เจ้าหน้าที่กรมประมงจะเพาะพันธุ์ ปลาในอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานกำลังตั้งเตรียมปลูกพืชไร่อยู่ ซึ่งขณะนี้มี ๖ จังหวัด รวม ๓๒ อ่าง เป็นการเริ่มต้นและจะขยายต่อไป ๒) จะตั้งเตรียมราษฎรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของชลประทาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยจะหาพันธุ์ปลาแจกให้ ๓) อนุญาตให้ราษฎรจับปลาในอ่างเก็บน้ำได้ตลอดปี โดยจำกัดให้ใช้เครื่องมือ คือพวกเบ็ด ดอบ และแห และอื่น ๆ ซึ่งกรมประมงจะประกาศให้ทราบในภายหลัง ๔) อ่างใดที่เจ้าหน้าที่กรมประมงเห็นสมควรจะจับปลาดังอ่างซึ่งเรียกภาษาพื้นเมืองว่า "ผ่าหนอง" จะประกาศให้ราษฎรจับปลาได้ด้วยเครื่องมือทุกชนิด หลังจากลดน้ำในอ่างแห้งหมดแล้ว ตามปกติจะทำการล้างอ่างหรือผ่าหนองในราวเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน.



การจำหน่ายน้ำแข็ง และเครื่องดื่ม บางชนิด ในเขต จังหวัด พระนคร - ธนบุรี

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควรจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี ฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. ๒๕๐๓ เรื่อง ควบคุมและกำหนดราคาสูงสุดของน้ำแข็งและเครื่อง
ดื่มบางชนิดดังนี้ คือ

น้ำแข็งออกจากโรงงานห้ามขายเกินราคาปอนด์ละ ๘ สตางค์
ผู้ส่งน้ำแข็ง เพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านขายเครื่องดื่ม หรือร้านขายปลี๊ก และประชาชนผู้
บริโภค ห้ามขายเกินราคาปอนด์ละ ๓๓ สตางค์

น้ำแข็งออกจากโรงงานขายให้แก่ชาวประมงเพื่อกิจการประมง ห้ามขายเกินราคาปอนด์
ละ ๕ สตางค์

น้ำแข็งเปล่าได้นำมาหรือน้ำ ห้ามขายเกินราคาถ้วยละ ๓๕ สตางค์

กาแฟดำร้อน " " ๔๐ "

ชาดำร้อน " " ๔๐ "

กาแฟร้อนใส่นม " " ๗๐ "

ชาร้อนใส่นม " " ๗๐ "

กาแฟดำเย็น " " ๖๐ "

ชาดำเย็น " " ๖๐ "

กาแฟใส่นมเย็น " " ๘๐ "

ชาใส่นมเย็น " " ๘๐ "

และให้ผู้ขาย น้ำแข็ง และเครื่องดื่ม ตามประกาศ ดังกล่าว ทำป้าย แสดงราคา สูงสุด ที่ได้
กำหนดไว้ ประกาศ ณ ที่ซึ่งจำหน่ายโดยเปิดเผยนั้น

ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๓ แล้ว นี้ขึ้น จึงได้
ประกาศเตือนบรรดาผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากผู้ใด
ฝ่าฝืนจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.



LIART

เพียง ๕ นาทีเท่านั้น เสื้อผ้าของท่านจะขาวสะอาด

โดยใช้เครื่องซักผ้าไฟฟ้า A. E. G.

ทุนแรง - เวลา - ค่าใช้จ่าย

และ

บริการให้เร็วพร้อม

ชมและติดค่อที่

การไฟฟ้ากรุงเทพ กองการค้าและพัสดุ โทร. ๒๒๐๐๐



เขียนที่สุด คือ

สุรา “แม่โขง”

ดีที่สุด คือ

สุรา “กวางทอง”



LI RT